

Số: 5997/SKHĐT-TTĐT
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên năm 2024

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp của tỉnh;
 - Các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
- (Có danh sách kèm theo)

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 09/8/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2024;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7614/UBND-TH ngày 20/12/2024 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trực tiếp trả lời bằng văn bản đối với các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và nội dung trả lời từ các sở, ngành, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nội dung cụ thể như sau: (Có phụ lục câu hỏi và nội dung trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư kèm theo).

Trên đây là trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung đề xuất, ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - UBND tỉnh (B/c);
 - Các sở, ban, ngành;
 - Lãnh đạo SKHĐT;
 - Lưu VT, TTĐT.
- (Đình Hưng) *m*

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Thư
Nguyễn Ngọc Thiện



DANH SÁCH NƠI NHẬN CÔNG VĂN

(Kèm theo Công văn số 5997/SKHĐT-TTĐT ngày 24/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên)

STT	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
I	Các sở, ngành	
1	Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên	
2	Sở Công thương	
II	Các Hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh	
1	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh	
2	Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa tỉnh	
3	Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân trẻ tỉnh	
4	Hiệp Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên	
5	Hội doanh nghiệp huyện Võ Nhai	
6	Hội doanh nghiệp huyện Đồng Hỷ	
7	Hội doanh nghiệp thành phố Phổ Yên	
II	Các doanh nghiệp, nhà đầu tư	
1	Công ty TNHH Lâm Khải	
2	Công ty CP Luyện Kim Đen Thái Nguyên	
3	Công ty Cổ phần DV và TM Đắc Thiên Phát	
4	HTX Miền Việt Cường	
5	Công ty TNHH KD Heat Technology Thái Nguyên	
6	Công ty CP liên doanh Nova Pharma	
7	Công ty CP Đầu tư xây dựng và TM Minh Tuấn	
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng	
9	Công ty TNHH Đô Thành Thái Nguyên	
10	Công ty CP Gỗ Phụng Anh	
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thượng Đình Group	
12	Công ty CP Đầu tư Minh Đức Group	
13	Công ty Cổ phần đầu tư Lê Premium	
14	Công ty CP Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Quốc Tế	
15	Công ty CP đầu tư TM Thép Đại Việt	
16	Công Ty TNHH Jukwang Precision Việt Nam	
17	Công ty Hansol Harness Vina	
18	Công ty CP Cột thép Mạ kẽm Thái Nguyên	
19	Công ty TNHH Chính Xác Hồng Đạt	
20	Công ty TNHH Prime Thái Nguyên	



PHỤ LỤC CÂU HỎI VÀ NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ
Công văn số 599.7.../SKHĐT-TTXĐT ngày 1.4.12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên)

TT	ĐƠN VI KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	Công ty TNHH Lâm Khải (địa chỉ Tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên)	Đề xuất bổ sung điểm mô cung ứng đất san lấp cho dự án tại xã La Giang, xóm Quang Sơn và xóm La Thông, xã Hóa Trung, huyện Đông Hỷ của Công ty TNHH Bê tông Xây dựng Việt Cường.	4	5
1		Đề nghị được điều chỉnh đơn giá đất san lấp cho khối lượng: 149.000 m ³ phải lấy từ điểm mô khác thay thế điểm mô đất ban đầu là 125.000 đồng. Chênh lệch phát sinh tăng là 2.903.414.000 đồng.	Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 4038/GP-UBND ngày 23/12/2020, điều chỉnh công suất, trữ lượng tại Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 cho phép khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực thị trấn Sông Cầu - xóm La Giang, xã Quang Sơn và xóm La Thông, xã Hóa Trung, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên với diện tích khai thác 30,54ha. Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế 2.342.116 m ³ ; trữ lượng khai thác 2.107.905 m ³ ; phương pháp khai thác lộ thiên; công suất khai thác: (năm 2024: 900.000 m ³ nguyên khối/năm; năm 2025: 380.000 m ³ nguyên khối/năm; năm 2026: 131.059 m ³ nguyên khối/năm); thời hạn khai thác đến hết ngày 31/12/2026. Hiện nay, Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường đang khai thác đất làm vật liệu san lấp để cung cấp nguyên liệu cho các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Vì vậy đề nghị Công ty TNHH Lâm Khải chủ động liên hệ với Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường để được giải quyết vấn đề trên.	Sở Tài nguyên và Môi trường
		Đề nghị được điều chỉnh đơn giá đất san lấp cho khối lượng: 149.000 m ³ phải lấy từ điểm mô khác thay thế điểm mô đất ban đầu là 125.000 đồng. Chênh lệch phát sinh tăng là 2.903.414.000 đồng.	Nội dung đề nghị của Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng và các Nghị định. Về vật liệu sử dụng cho công trình: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng. Về điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày	Sở Xây dựng

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	<p>22/4/2015 và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.</p>	5
			<p>Đối với dự án Xây dựng khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên (giai đoạn 2) do Nhà thầu Liên danh Quyết Thắng thực hiện, đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Lâm Khai. Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, trong hồ sơ dự thầu Nhà thầu đã có hợp đồng nguyên tắc đối với nguồn đất san lấp, đảm bảo cung cấp cho dự án, có đề xuất giá và trúng thầu.</p> <p>Trong hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư và nhà thầu chỉ rõ tại Điểm a, b, c Điều 9 [Điều chỉnh hợp đồng] của Hợp đồng số 06/2023/HDXD ngày 23/3/2023 chỉ có các thỏa thuận điều chỉnh về khối lượng, khối lượng phát sinh và tiến độ thực hiện hợp đồng. Nội dung điều chỉnh đơn giá không có thỏa thuận trong Hợp đồng. Theo quy định tại điểm a, b, c, d Khoản 2 Điều 143 của Luật Xây dựng “Điều chỉnh hợp đồng xây dựng”: a) Do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với các quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan; b) Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác; c) Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác; d) Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng “Điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng”: Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng; trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng xây dựng.</p>	<p>UBND thành phố Thái Nguyên</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
2	<p>Công ty Cổ phần Luyện Kim đen Thái Nguyên (<i>Địa chỉ: Nam Hoà, Đông Hỷ, Thái Nguyên</i>)</p>	<p>Về nguồn nguyên liệu: Đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch đưa các mỏ quặng sắt đã hết hạn hoặc chưa khai thác vào kế hoạch đầu giá cấp quyền khai thác để cung cấp quặng sắt làm nguyên vật liệu sản xuất cho các Nhà máy giảm bớt áp lực tìm nguồn nguyên liệu sản xuất cho công ty.</p>	<p>Như vậy, việc đề xuất điều chỉnh địa điểm cung cấp vật liệu dẫn đến tăng đơn giá theo hợp đồng đã ký kết giữa nhà thầu và chủ đầu tư là không có cơ sở để giải quyết.</p> <p>Theo quy định của pháp luật về khoáng sản, việc cấp phép hoạt động khoáng sản phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản... Mặt khác khoáng sản quặng sắt thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường (<i>trừ các điểm quặng sắt được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoan định và công bố là khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ</i>). Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác khoáng sản quặng sắt đã hết thời hạn, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, khoan định và công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường khoan định và công bố các điểm quặng sắt là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan bổ sung vào Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 (<i>đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023</i>) để làm cơ sở tham mưu cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường</p>
	<p>Về lao động: Công ty thiếu nguồn kỹ sư, công nhân chuyên sâu về luyện kim khó khăn cho vận hành và cải tiến kỹ thuật sản xuất.</p>	<p>* Giải pháp</p> <p>Đồng hành, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc của Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công</p>	<p>Sở Lao động Thương binh và Xã hội</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
			<p>tác tư vấn hướng nghiệp và giáo dục định hướng nghề nghiệp, trang bị kiến thức về việc lựa chọn ngành nghề đào tạo tuyển sinh, thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cho học sinh; Nâng cao chất lượng hoạt động kết nối cung- cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm:</p> <p>Trước mắt: Tháo gỡ khó khăn trong tuyển dụng Kỹ sư, công nhân chuyên sâu về luyện kim: đề nghị Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên rà soát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động (<i>Ghi rõ công việc và vị trí cần tuyển dụng, trình độ chuyên môn, số lượng, chế độ lương, thưởng, phúc lợi, thời gian, địa điểm làm việc, loại hợp đồng dự kiến giao kết; điều kiện làm việc cho từng vị trí công việc, tiêu chí cần thiết cho từng vị trí...</i>) có văn bản gửi Sở Lao động - TB&XH tỉnh Thái Nguyên đề nghị phối hợp tuyển dụng lao động. Trên cơ sở tâm cầu của Công ty, Sở Lao động TB&XH tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các Trung tâm Dịch vụ các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin, nhu cầu tuyển dụng, tổ chức tư vấn, giới thiệu, tuyển chọn người lao động, hỗ trợ công tác tuyển dụng lao động cho Công ty.</p> <p>- Về lâu dài: đảm bảo công tác phân luồng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sinh viên; Tổ chức các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, người lao động; phối hợp với các trường THPT, THCS, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khảo sát, tư vấn tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:</p> <p>Triếp tục triển khai Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Đề nghị ngành điện đầu tư đường dây chống sét trên tuyến điện 376 chuyển tải từ trạm Cao Ngạn về khu vực Trại Cau cung cấp cho 5 xã phía nam của huyện Đồng Hỷ.</p>	<p>hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 19/6/2019 về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>Tăng cường công tác truyền thông về GDNN: Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN cho các em học sinh THCS, THPT; tăng tần suất phát sóng các chuyên mục truyền truyền về GDNN...đề nâng cao nhận thức của người dân, xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của GDNN đối với phát triển kinh tế - xã hội.</p> <p>Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh, chỉ đạo các trường THCS, THPT tạo điều cho các cơ sở GDNN được tư vấn tuyển sinh trực tiếp.</p> <p>Chỉ đạo các cơ sở GDNN đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy, góp phần thu hút học sinh, sinh viên tích cực tham gia học tập, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo trong GDNN.</p>	Công ty Điện lực Thái Nguyên
		<p>Căn cứ Quy phạm Trang bị điện của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), quy định tại Phần II Hệ thống đường dẫn điện 11 TCN-19-2006, mục II.5.61: “ĐDK điện áp 35kV không phải bảo vệ bằng dây chống sét nhưng các cột phải nối đất đúng với yêu cầu trong Điều II.5.71 và II.5.77 và đoạn ĐDK vào trạm phải thực hiện theo II.5.62”. Do vậy Công ty Điện lực Thái Nguyên không có cơ sở để đầu tư đường dây chống sét trên tuyến điện 376 chuyển tải từ trạm</p>		

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Đề nghị giảm tỷ lệ đóng BHXH để giảm áp lực về chi phí cho các doanh nghiệp, cũng như nâng cao tiền lương hiện tại cho người lao động.</p>	<p>Cao Ngạn về khu vực Trại Cau cung cấp cho 5 xã phía nam của huyện Đồng Hỷ.</p> <p>Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015; Luật bảo hiểm xã hội 2014; Luật Việc làm 2013; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018; Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020; Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018; Quyết định hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Theo quy định của các văn bản trên thì tỷ lệ đóng của chủ sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH bắt buộc hiện nay bao gồm:</p> <p>1/ Tỷ lệ đóng BHXH là 25,5% trong đó: NLD đóng 8%, đơn vị đóng 17,5%.</p> <p>2/ Tỷ lệ đóng BHYT là 4,5% trong đó: NLD đóng 1,5%, đơn vị đóng 3%.</p> <p>3/ Tỷ lệ đóng BHTN là 2% trong đó: NLD đóng 1%, đơn vị đóng 1%.</p> <p>Như vậy, BHXH tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện đúng theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.</p>	<p>Bảo hiểm Xã hội tỉnh</p>
3	<p>Công ty Cổ phần DV và TM Đặc Thiên Phát</p>	<p>1. Khó khăn, vướng mắc</p> <p>- Về nguồn vốn, tiếp cận nguồn vốn: Công ty tôi mới thành lập, mặc dù có nhiều dự án nhưng</p>	<p>Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không thể hiện hình thửa đất do đã cấp theo mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ hoặc thuộc hợp không thể hiện sơ đồ theo quy định pháp luật Đất đai.</p> <p>Trích lục bản đồ địa chính là một thông tin thể hiện hình thửa, vị trí thửa đất</p>	<p>Sở Tài Nguyên và Môi trường</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2 (<i>địa chỉ TDP Chùa, Hồng Tiển, Phố Yên</i>)	3 nguồn vốn còn rất hạn chế. Tôi đã ra ngân hàng vay và thế chấp Sổ đỏ nhưng vì Sổ đỏ không có trích lục dẫn đến vay vốn rất khó khăn. 2. Kiến nghị, đề xuất: được tiếp cận nguồn vốn để công ty có thể vượt qua khó khăn trong thời gian tới.	4 được quản lý trong hệ thống hồ sơ địa chính được lưu giữ tại Văn phòng Đăng ký Đất đai. Việc cung cấp trích lục bản đồ địa chính cho chủ sử dụng đất được thực hiện theo phương thức cung cấp dịch vụ công của Văn phòng Đăng ký Đất đai. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Phố Yên thực hiện thủ tục trích lục hoặc đo đạc hiện trạng thửa đất để được cung cấp trích lục, chính lý bản đồ địa chính đối với diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) theo quy định. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, việc trích lục thửa đất, trích lục bản đồ địa chính nhằm mục đích để làm căn cứ xác định vị trí đất, diện tích sử dụng đất, các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, xác định đất có tranh chấp hay không và là cơ sở để ngân hàng định giá tài sản đảm bảo khi khách hàng có nhu cầu vay vốn. Theo Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024, TCTD cũng là doanh nghiệp, có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình; có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp của Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Đắc Thiên Phát do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc mẫu cũ (Bìa đỏ) hoặc mẫu mới nhưng không có trích lục thửa đất kèm theo, đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Đắc Thiên Phát liên hệ trực tiếp với các ngân hàng trên địa bàn để được hướng dẫn các thủ tục vay vốn theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ngân hàng. Theo phản ánh của các ngân hàng, hiện nay có một số khách hàng trên địa	5
				Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
4	<p>HTX Miền Việt Cường (<i>địa chỉ: Hố Thương Đông</i> <i>Hệ, Thái Nguyên</i>)</p>	<p>Đánh thuế thật cao túi ni lông, trông ô nhiễm môi trường, làm cho người dân ít dùng túi đựng 1 lần.</p>	<p>bàn thành phố Yên gập khó khăn trong việc xin trích lục thửa đất. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân được tiếp cận tin dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên xem xét chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Sở đây nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất và cấp trích lục thửa đất.</p> <p>Thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông đã được quy định tại Luật Thuế Bảo vệ môi trường. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông được quy định theo Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là: 50.000 đồng/kg.</p> <p>Việc hạn chế sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thải bỏ chất thải là sản phẩm nhựa sử dụng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy sinh học đã được quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 73 Luật Bảo vệ môi trường; lộ trình cụ thể quy định tại Điều 64 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, trong đó: “<i>Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, không sản xuất và nhập khẩu túi ni lông khó phân hủy sinh học có kích thước nhỏ hơn 50 cm x 50 cm và độ dày một lớp mỏng nhỏ hơn 50 μm</i>”; “<i>Sau ngày 31 tháng 12 năm 2030, dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa</i>”; “<i>UBND cấp tỉnh ban hành quy định và tổ chức triển khai hoạt động quản lý chất thải nhựa; báo đảm sau năm 2025, không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xếp đống gói, chứa đựng thực phẩm) tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch, trụ sở phẩm, hàng hóa có bao bì nhựa khó phân hủy sinh học...</i>”</p>	<p>Sở Tài Nguyên và Môi trường</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Đường Cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội thay vì trồng cây hoa thì trồng cây chè giao cho 1 hoặc nhiều HTX quản lý chăm sóc và thu hoạch</p>	<p>Đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên do Khu Quản lý đường bộ I - Cục Đường bộ Việt Nam quản lý.</p> <p>Cây chè không phù hợp để trồng trên dải phân cách của đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vì các lý do sau:</p> <p>Theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: “<i>Đất dành cho đường bộ chỉ dành để xây dựng công trình đường bộ, sử dụng và khai thác để phục vụ cho mục đích an toàn giao thông vận tải đường bộ, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ</i>”.</p> <p>Xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng, xe thô sơ, người đi bộ không được phép đi vào đường cao tốc (<i>trừ các phương tiện và công nhân của đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ</i>) nên không thể giao cho các HTX trông, chăm sóc và thu hoạch chè trên dải phân cách của đường cao tốc.</p> <p>Mục tiêu chính của việc trồng cây tại dải phân cách đường cao tốc là để chống lóa mắt nên cây phải có chiều cao lớn hơn hoặc bằng 1,5m (<i>theo mục 11.4.3 TCVN5729: 2012 Đường ô tô cao tốc – Yêu cầu thiết kế</i>).</p>	<p>Sở Giao thông và Vận tải</p>
	<p>Kiến nghị UBND tỉnh, UBND huyện Đồng Hỷ dành kinh phí làm đường từ góc với đi Km7 QL IB</p>		<p>- Năm 2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường Hóa Thượng - Hòa Bình (Nâng cấp thành đường ĐT.273) và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư dự án. Đến năm 2022 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng chiều dài thiết kế là 10,22km điểm đầu giao với Quốc lộ IB tại Km138 điểm cuối</p>	<p>UBND huyện Đồng Hỷ</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
			<p>tuyến giao với đường DT 272 tại ngã ba chợ Hích xã Hòa Bình, huyện Đông Hỷ.</p> <p>- Do đó, hiện nay trên đoạn đường theo kiến nghị của HTX miền Việt Cường từ Km7 Quốc lộ 1B đi xóm gốc vôi (xã Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên) đã có đoạn từ Km7 Quốc lộ 1B đến ngã ba Khu dân cư Gò Cao hướng đi Việt Cường đã được đầu tư nâng cấp, đoạn tuyến còn lại từ ngã ba Khu dân cư Gò Cao đi qua các Tổ dân phố Việt Cường, Tương Quan, Luông (thị trấn Hòa Thượng, huyện Đông Hỷ) đến xóm gốc vôi (xã Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên) hiện chưa được đầu tư nâng cấp.</p> <p>Tuyến đường giao thông nối từ ngã ba Khu dân cư Gò Cao đi qua các Tổ dân phố Việt Cường, Tương Quan, Luông (thị trấn Hòa Thượng, huyện Đông Hỷ) đến xóm gốc vôi (xã Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên) đã được đầu tư xây dựng từ năm 2003, hiện nay tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng. Qua khảo sát chiều dài toàn tuyến khoảng 2km, để đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này cần nguồn kinh phí lớn. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và huyện Đông Hỷ, trung tâm chính trị, hành chính huyện Đông Hỷ chuyển về thị trấn Hòa Thượng. Trong những năm qua, UBND huyện đã phải tập trung nhiều nguồn lực đặc biệt là việc đầu tư xây dựng để đưa xã Hòa Thượng lên thị trấn Hòa Thượng. Hiện nay huyện đang tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống đường giao thông khu hành chính mới của huyện để đảm bảo giao thông cho các cơ quan đơn vị xây dựng trụ sở mới chuyển lên khu hành chính huyện cũng như tập trung các nguồn lực phần đầu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Với nguồn lực ngân sách còn hết sức hạn hẹp, chưa thể cân đối ngay được nguồn kinh phí để đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường trên, trước mắt UBND huyện đã giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với phòng Tài</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
	<p>UBND tỉnh, Sở Văn hóa đầu tư sản xuất bộ phim nói về các danh nam thắng cảnh trong tỉnh, nông ghép các món ăn ngon nổi tiếng trong tỉnh và đồ uống như chè. Các điệu múa bài hát mang bản sắc dân tộc. Từ đó thu hút du khách tại vườn. Giống như Hàn quốc quảng bá kim chi. Hiện nay mới đang hỗ trợ quảng bá hội chợ.</p>	<p>Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh sản xuất phim truyền “915”, dài gần 100 phút, phản ánh về cuộc sống, chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, đội viên Đại đội Thanh niên xung phong 915, Đội 9 Bắc Thái trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước gắn với những đặc trưng văn hóa dân tộc Tày; được phát triển từ tác phẩm điện ảnh truyền hình “Đại đội màu áo nắng” của nhóm tác giả Hồ Thủy Giang, Phan Thái, Đào Nguyễn Hải - Tác phẩm đạt Giải A của Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về TNXP 915 anh hùng do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Bộ phim có sử dụng bối cảnh quay tại tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận.</p> <p>Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp sản xuất các clip, phóng sự tài liệu giới thiệu về vùng đất, con người, sự đa dạng về bản sắc văn hóa của các dân tộc tỉnh Thái Nguyên để phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền hình kỹ thuật số, Đài truyền hình Việt Nam, phát trên các hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch, các chương trình nghệ thuật được tổ chức trong và ngoài tỉnh.</p> <p>Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các clip, phim tài liệu, phóng sự giới thiệu về vùng đất, con người và văn hóa Thái Nguyên để phát trên các kênh truyền hình và các nền tảng số khác.</p>	<p>Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh sản xuất phim truyền “915”, dài gần 100 phút, phản ánh về cuộc sống, chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, đội viên Đại đội Thanh niên xung phong 915, Đội 9 Bắc Thái trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước gắn với những đặc trưng văn hóa dân tộc Tày; được phát triển từ tác phẩm điện ảnh truyền hình “Đại đội màu áo nắng” của nhóm tác giả Hồ Thủy Giang, Phan Thái, Đào Nguyễn Hải - Tác phẩm đạt Giải A của Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về TNXP 915 anh hùng do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Bộ phim có sử dụng bối cảnh quay tại tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận.</p> <p>Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp sản xuất các clip, phóng sự tài liệu giới thiệu về vùng đất, con người, sự đa dạng về bản sắc văn hóa của các dân tộc tỉnh Thái Nguyên để phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền hình kỹ thuật số, Đài truyền hình Việt Nam, phát trên các hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch, các chương trình nghệ thuật được tổ chức trong và ngoài tỉnh.</p> <p>Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các clip, phim tài liệu, phóng sự giới thiệu về vùng đất, con người và văn hóa Thái Nguyên để phát trên các kênh truyền hình và các nền tảng số khác.</p>	<p>Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Bộ văn hóa cần sản xuất các bộ phim quảng bá danh nam thắng cảnh nông ghép các món ăn nổi tiếng như phở bò, phở gà, nem.</p>	<p>Việc sản xuất các bộ phim quảng bá danh lam thắng cảnh lòng ghép các món ăn nổi tiếng của các tỉnh, thành phố trong nước luôn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện. Trong thời gian qua, nhiều tác phẩm điện ảnh đã và đang có những đóng góp vào sự phát triển du lịch của các tỉnh, thành phố sau thành công của các bộ phim sử dụng bối cảnh tại các tỉnh: Hà Giang, Đồng Tháp, Phú Yên, Huế, Đà Lạt như: Chuyện của Pao, Cha công con, Cảnh dòng bất tận, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mái biếc, Em và Trinh, Tết ở làng địa ngục, Kề ăn hòn... gắn với các món ăn của Việt Nam như phim Đào, Phở và Piano... đã trở thành điểm du lịch du khách yêu thích tìm đến trải nghiệm...</p>	<p>Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch</p>
			<p>Mới đây, trong khuôn khổ các hoạt động Chương trình “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao - Tự hào bản sắc Việt” (viết tắt <i>Chương trình</i>) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức ngày 03/9/2024 đã diễn ra khai mạc Hội thảo “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao: Kiến tạo tương lai - Đường dài chung bước”. Hội thảo là dịp câu nói cho các doanh nghiệp, nhà quản lý và những người làm điện ảnh, du lịch, thể thao gặp gỡ, nhìn nhận toàn diện, sâu sắc hơn về tiềm năng, thế mạnh, kỳ vọng phát triển du lịch và cùng trao đổi, đề xuất những giải pháp kết hợp hiệu quả hơn nữa giữa du lịch, điện ảnh và thể thao, thúc đẩy mạnh mẽ quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia, quảng bá điểm đến du lịch của Việt Nam tới đông đảo du khách trong nước cũng như quốc tế. Bên cạnh đó, Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đề nghị các địa phương các tỉnh, thành phố tích cực cung cấp thông tin, tham gia Bộ chỉ số 2 thu hút đoàn làm phim (gọi tắt là PAI). Bộ chỉ số do Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam xây dựng dựa trên cơ sở thông tin do các địa phương cung cấp; thể hiện mong muốn của địa phương trong việc đón các đoàn làm</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4 phim đến khảo sát và lựa chọn làm địa điểm quay phim. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản gửi các địa phương đề nghị tham gia Bộ chỉ số thông qua việc trả lời Phiếu khảo sát chỉ số thu hút đoàn làm phim. Việc tham gia Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim sẽ góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi trong lĩnh vực điện ảnh nói riêng và sự phát triển các ngành dịch vụ, kinh tế - xã hội của địa phương nói chung.	5
		Kiến nghị cấm ống pháo phụt rất ô nhiễm môi trường, cho dùng pháo nổ	Đối với đề nghị cấm ống pháo phụt rất ô nhiễm môi trường, cho dùng pháo nổ của HTX Miền Việt Cường được thực hiện theo quy định của pháp luật tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính Phủ về việc quản lý, sử dụng pháo.	
5	Công ty TNHH KD Heat Technology Thái Nguyên (Địa chỉ: Lô CN8, KCN Diêm Thụy, xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình)	1. Khó khăn, vướng mắc: - Không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất. - Có rủi ro không được cấp giấy phép xây dựng để mở rộng dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh. - Không có căn cứ để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đất phi nông nghiệp. - Không sử dụng tài sản trên	Khu công nghiệp Diêm Thụy tại xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư hạ tầng. Công ty TNHH KD Heat Technology Thái Nguyên là đơn vị thuê đất trong Khu công nghiệp Diêm Thụy để đầu tư sản xuất kinh doanh. Vị trí đất thuê tại Lô CN8 của Khu công nghiệp, đã được UBND tỉnh Thái Nguyên giao đất cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên để đầu tư xây dựng hạ tầng. Hiện nay Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án. Đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên phối hợp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thuê đất của Công ty TNHH KD Heat Technology Thái Nguyên. Sau khi nhận được hồ sơ xin thuê đất của công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh quyết định cho Công ty TNHH KD Heat Technology Thái Nguyên thuê đất. Giá tiền thuê đất được xác định tại thời điểm UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định cho thuê đất theo quy định tại	Sở Tài Nguyên và Môi trường

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>đất để vay vốn ngân hàng dẫn tới gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.</p> <p>2. Kiến nghị, đề xuất</p> <p>- Thực hiện việc ký kết Hợp đồng thuê đất giữa Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên và Công ty TNHH KD Heat Technology Thái Nguyên trên cơ sở kế thừa đầy đủ các cam kết tại Biên bản thỏa thuận ngày 19 tháng 12 năm 2013 đã ký kết giữa Công ty chúng tôi với Ban QL các KCN trong đó đảm bảo việc giữ nguyên giá tiền thuê đất như cam kết.</p> <p>- Chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền phối hợp thực hiện hỗ trợ thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi hai bên ký Hợp đồng thuê đất.</p> <p>- Bãi bỏ điều kiện về ký quỹ thực hiện Dự án, điều kiện về tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu đối với Dự án gia công xử lý nhiệt tôi cao</p>	<p>điểm a khoản 3 Điều 155 Luật Đất đai.</p> <p>Sau khi Công ty TNHH KD Heat Technology Thái Nguyên thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 228 Luật Đất đai.</p> <p>Ngày 19/12/2013, Ban quản lý các KCN Thái Nguyên và Nhà đầu tư - Công ty TNHH KD Heat Technology Thái Nguyên đã ký Biên bản thỏa thuận vị trí thuê lại đất với diện tích 10.000m² tại Lô CN8, KCN Diêm Thụy phân diện tích 180ha và ứng tiền thuê đất trả một lần 49 năm, xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở biên bản thỏa thuận nêu trên, ngày 25/12/2013 Ban quản lý các KCN Thái Nguyên đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 172043000061 cho Công ty TNHH KD Heat Technology Thái Nguyên là tổ chức kinh tế thực hiện dự án.</p> <p>Ngày 14/7/2014 Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đã bàn giao toàn bộ mặt bằng để Công ty triển khai dự án, Công ty TNHH KD Heat Technology Thái Nguyên đã được cấp giấy phép xây dựng từ năm 2014. Tuy nhiên đến hết năm 2014 Công ty chưa thực hiện thanh toán số tiền thuê đất theo đúng cam kết tại biên bản thỏa thuận hai bên đã ký. Do vậy tại văn bản số 429/BQL-QLDT ngày 05/5/2017 Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đã kháng định việc chưa ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho Công ty là do Công ty đã không thực hiện đúng thỏa thuận. Qua quá trình rà soát hồ sơ cho thấy đến ngày 29/3/2017, Công ty mới thực hiện việc chuyển phần tiền thuê đất còn lại theo thỏa thuận đã ký và như vậy là Công ty TNHH KH Heat Technology Thái Nguyên đã chưa thực hiện đúng biên bản thỏa thuận vị trí thuê lại đất tại KCN Diêm Thụy.</p> <p>Việc chậm nộp tiền theo thỏa thuận, Ban quản lý các khu công nghiệp Thái</p>	<p>Ban Quản Lý các KCN tỉnh</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3 tân của Công ty chúng tôi và chấp thuận Dự án đầu tư đủ điều kiện ký kết Hợp đồng thuê đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.	4 Nguyên có nhiều văn bản đôn đốc nhắc nhở tuy nhiên Công ty không thực hiện, nội dung này cần xem xét các vấn đề vi phạm thoả thuận của Công ty theo quy định. Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Công ty, ngày 22/12/2023 Ban quản lý đã tổ chức các buổi làm việc với công ty và tiếp tục kháng định: Việc cho thuê đất tại KCN Diêm Thủy - Khu A thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị ký Hợp đồng thuê đất, đề nghị Công ty phối hợp với Ban quản lý các KCN Thái Nguyên hoàn thiện các thủ tục xin thuê đất để UBND tỉnh quyết định cho thuê đất, xác định giá cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Đến nay Công ty đang trình hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh làm cơ sở bổ sung, hoàn thiện quy trình thủ tục nộp hồ sơ tại Trung Tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên đề nghị UBND tỉnh cho thuê đất và làm thủ tục thực hiện các bước tiếp theo để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Trong thời gian tới, Ban quản lý sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với Công ty và các sở, ngành liên quan để giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH KD Heat Technology Thái Nguyên.	5
6	Công ty CP liên doanh Nova Pharma (Địa chỉ: Lô A3 Khu C, Khu công nghiệp Nam Phố	1. Khó khăn, vướng mắc Cơ sở hạ tầng tại KCN Trung Thành còn nhiều hạn chế, không có khu xử lý nước thải tập trung dẫn tới công ty chưa được cấp giấy phép môi trường. 2. Kiến nghị, đề xuất:	Công ty Cổ phần Liên danh Nova Pharma (sau đây gọi là Công ty) đã lập hồ sơ giấy phép môi trường (GPMT) của Nhà máy Biofarm Hà Nội Chi nhánh Thái Nguyên gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra phục vụ công tác cấp GPMT vào ngày 19/10/2022, hiện Công ty đã hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ. Tuy nhiên, do đến nay hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Trung Thành vẫn chưa xây dựng nên Khu công nghiệp chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bảo vệ môi trường thu hút đầu tư và hồ sơ đề nghị cấp GPMT của Nhà máy Biofarm Hà	Sở Tài Nguyên và Môi trường

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2 Yên, KCN Trung Thành), Phường Trung Thành, Phố Yên)	3 Đề nghị UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ về thủ tục cấp giấy phép môi trường đối với doanh nghiệp trong KCN chưa có khu xử lý nước thải tập trung.	4 Nội Chi nhánh Thái Nguyên cũng không đủ điều kiện để xem xét, trình UBND tỉnh cấp phép theo quy định (Theo Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có quy định: “Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường được bố trí phù hợp với tình hình đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp bảo đảm giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường xung quanh và phải được xây dựng, hoàn thành trước khi các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp đi vào hoạt động; Theo điểm đ khoản 4 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường có quy định “Yêu cầu cơ sở đang xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom thoát nước mưa phải đảm bảo chất lượng xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành). Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 64/STNMT-BVMT ngày 6/01/2024 hướng dẫn Công ty. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều Văn bản gửi Ban Quản lý các KCN và chủ đầu tư hạ tầng KCN Trung Thành hướng dẫn hoàn thiện hạ tầng KCN theo quy định nêu trên (Văn bản số 3129/STNMT-BVMT ngày 25/8/2022, số 2221/STNMT-BVMT ngày 06/06/2024, số 289/CV-TTr ngày 24/12/2021, số 4756/STNMT-TTr ngày 20/12/2022). Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã nhiều lần tổ chức buổi làm việc để giải quyết các tồn tại trong công tác BVMT, tuy nhiên do người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Trung Thành là Công ty Lệ Trạch là người nước ngoài, không có mặt tại Việt Nam nên khó khăn trong việc đơn đốc, giải quyết. Đến nay, các tồn tại về công tác bảo vệ môi trường của	5

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	<p data-bbox="363 564 402 1339">KCN Trung Thành vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.</p> <p data-bbox="443 197 1040 1339">Theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật BVMT; chi tiết tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 08/2022/ND-CP, KCN phải có hạ tầng kỹ thuật BVMT (trong đó bao gồm hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung) và hạ tầng kỹ thuật BVMT của KCN phải được xây dựng, hoàn thành trước khi các cơ sở trong KCN đi vào hoạt động. Hiện Công ty CP liên doanh Nova Pharma đang hoạt động sản xuất tại KCN Trung Thành; theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 51 Luật BVMT, Công ty phải chấm dứt việc xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật BVMT có hiệu lực thi hành (01/01/2022). Để giải quyết nội dung đề nghị của Công ty, căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 51 Luật BVMT, đề nghị Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xem xét, tham mưu UBND tỉnh giải pháp khẩn trương hoàn thiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Trung Thành, trong đó có hạ tầng kỹ thuật về BVMT đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật BVMT như đã nêu trên.</p>	5
			<p data-bbox="1088 206 1412 1339">Sau khi nghiên cứu và xem xét ý kiến của Công ty, Ban quản lý các KCN Thái Nguyên nhận thấy nội dung Công ty kiến nghị là có cơ sở, tuy nhiên hiện nay do Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Lệ Trạch với trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN đã chưa hoàn thiện được hạ tầng đồng bộ, trong đó có trạm xử lý nước thải tập trung của KCN do vậy dẫn tới vướng mắc của các doanh nghiệp trong KCN nói chung và Công ty CP liên doanh Nova Pharma nói riêng. Trên tinh hình thực tế chủ đầu tư KCN Trung Thành nhiều năm không triển khai dự án, không có bộ máy hoạt động tại Thái</p>	Ban Quản lý các KCN tỉnh

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
7	<p>Công ty CP Đầu tư xây dựng và TM Minh Tuấn (Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Tuấn Quỳnh, phố</p>	<p>1. Khó khăn vướng mắc: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cụm công nghiệp Bá Xuyên còn khoảng 35m rãnh thoát nước thải chưa được thi công xây dựng do chưa bàn giao đất cho đơn vị thi công. Vị trí xây dựng rãnh thoát nước thải đã được UBND</p>	<p>Nguyên, hệ thống hạ tầng KCN chưa được hoàn thiện đồng bộ, Ban quản lý các KCN đã nhiều lần có văn bản đôn đốc và mời làm việc tuy nhiên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện, KCN chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.</p> <p>Ngày 13/6/2024, Ban quản lý đã có văn bản số 1001/BQL-TNMT gửi Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Lê Trạch về việc khẩn trương hoàn thiện xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung và lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường theo quy định. Trong thời gian tới, đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Lê Trạch và các cơ quan liên quan để hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép môi trường của dự án theo quy định.</p> <p>Để kịp thời tháo gỡ, Ban quản lý các KCN Thái Nguyên kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Trung Thành trong việc hoàn thiện các thủ tục về môi trường đảm bảo thời gian theo quy định trong khi chủ đầu tư chưa hoàn thiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Xem xét thu hồi dự án của Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Lê Trạch giao cho nhà đầu tư có đủ năng lực để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.</p>	<p>Sở Tài Nguyên và Môi trường</p>
			<p>1. Đối với Dự án hạ tầng Khu tái định cư Cụm công nghiệp Bá Xuyên: Ngày 16/5/2024, UBND thành phố Sông Công có Văn bản số 1406/UBND-TNMT đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ xin giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công nộp hồ sơ xin giao đất để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công.</p> <p>Tuy nhiên Ngày 05/6/2024, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công có Văn bản số 591/TTPTQD-T1 đề nghị rút hồ sơ xin giao đất để rà soát</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2 Thụy Ứng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. HN)	3 thành phố Sông Công cường chế thu hồi đất, nhưng gia đình có đất bị cưỡng chế ngăn cản, không cho đơn vị thi công triển khai xây dựng. Chủ đầu tư, Đơn vị thi công đã đề nghị UBND xã Bá Xuyên, Công an xã Bá Xuyên tổ chức thực hiện bảo vệ thi công nhưng do dự án chưa được UBND tỉnh giao đất cho Thành phố để thực hiện tái định cư, nên không có căn cứ pháp lý để tổ chức bảo vệ thi công theo quy định.	4 lại do nhận thấy một số nội dung còn thiếu sót cần bổ sung thêm. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2232/STNMT-QLĐĐ ngày 06/6/2024 trả lại hồ sơ giao đất. Đến nay Sở chưa nhận lại được hồ sơ xin giao đất. Đề nghị UBND thành phố Sông Công, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công khẩn trương rà soát, bổ sung hồ sơ gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, báo cáo UBND tỉnh quyết định giao đất. Sau khi được UBND tỉnh quyết định giao đất, đề nghị UBND thành phố Sông Công, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công triển khai đầu tư dự án tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. 2. Đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm CN Bá Xuyên: Ngày 31/7/2024, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 427/TTr-STNMT, đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và TM Minh Tuấn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bá Xuyên, tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công (Đợt 1). Ngày 22/8/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2002/QĐ-UBND quyết định giao diện tích 28,26 ha đất (đợt 1) cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và TM Minh Tuấn. Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành các thủ tục xác định giá đất tính thu tiền thuê đất của Dự án để trình UBND tỉnh phê duyệt, theo trình tự quy định tại Điều 228 Luật Đất đai.	5

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>đạo giải quyết dứt điểm các khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân trong phạm vi thực hiện dự án (các hộ chưa đồng ý nhận tiền BT, GPMB lý do các hộ dân yêu cầu hạ tầng khu tái định cư phải hoàn thiện đồng bộ, cấp thêm ô tái định cư đối với các hộ gia đình có nhiều thế hệ, đơn giá bồi thường thấp, đơn giá tái định cư cao.</p>	<p>1. Về khó khăn vướng mắc trong thi công Khu tái định cư Cụm CN Bá Xuyên</p> <p>Dự án Khu tái định cư cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công có quy mô diện tích 5,76 ha (Theo Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) do Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty TNHH xây dựng và công nghệ Tín Phát. Ngày 20/7/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Sông Công ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HDND về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu tái định cư cụm công nghiệp Bá Xuyên, thành phố Sông Công diện tích sử dụng đất (Giai đoạn 1): Khoảng 1,7 ha. Đến nay, UBND thành phố Sông Công đã ban hành các Quyết định thu hồi đất tổng diện tích 1,67 ha, đã chi trả tiền GPMB diện tích 1,67 ha. Hiện tại, dự án còn vướng mắc về GPMB 01 hộ gia đình (hộ ông Dương Văn Đăng - bà Phạm Thị Thoa) có diện tích đất bị thu hồi (212,2 m²), gia đình không nhất trí với Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND thành phố Sông Công. UBND thành phố Sông Công đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Đây là vị trí xây dựng rãnh thoát nước thải Công ty CP Dầu tư xây dựng và Thương mại Minh Tuấn nêu trong báo cáo khó khăn, vướng mắc.</p> <p>Hiện nay, UBND thành phố Sông Công đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ động, tích cực phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện hoàn thiện bản đồ giao đất, thời gian dự kiến xong trước ngày 10/9/2024. Sau khi được UBND tỉnh giao đất, UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chỉ đạo nhà thầu tiếp tục thi công vị trí thu hồi đất của hộ ông Dương Văn Đăng - bà Phạm Thị Thoa. Thời gian dự kiến xong trong tháng 10/2024.</p>	<p>UBND thành phố Sông Công</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
8	Hội Doanh nghiệp huyện Võ Nhai	<p>Liên quan đến thẩm định quyết toán công trình:</p> <p>Hiện nay một số công trình thi công từ năm 2020 đến nay mới hoàn thành đưa vào thẩm định quyết toán. Tại thời điểm đó và hiện tại huyện Võ Nhai không có mỏ cấp đất đắp, giá dự toán lập giá đất rất thấp chỉ tính tiền đào và vận chuyển trong phạm vi 2 km giá 45.000đ/m³. Dẫn đến</p>	<p>2. Về nội dung cho thuê đất đợt 1 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bá Xuyên: UBND tỉnh đã có Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 22/8/2024 cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Minh Tuấn thuê diện tích 28,25ha đất để thực hiện dự án. UBND thành phố đã đơn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục để đầu tư, thi công hạ tầng dự án.</p> <p>3. Về nội dung giải quyết đơn thư, khiếu kiện của các hộ: UBND thành phố đã có nhiều buổi đối thoại, tuyên truyền, vận động. Đến nay, UBND thành phố đã ban hành Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường diện tích 45,65ha, số tiền phê duyệt 191,9 tỷ đồng; đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB là 127,9 tỷ đồng trên diện tích 35,9ha đối với 570 hộ. UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai 2024, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ đồng thuận triển khai dự án.</p> <p>Nội dung quyết toán thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan và hướng dẫn của Sở chuyên ngành.</p> <p>Trong thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đối với việc khai thác và sử dụng đất san lấp trong các công trình xây dựng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, có phát sinh một số khó khăn trong công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, sở Tài chính đã văn bản đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư và quản lý tài sản công là khoáng sản, đất san lấp công trình xây dựng. Bộ Tài chính đã có Công văn số:12523/BTC-ĐT ngày</p>	<p>Sở Xây dựng</p> <p>Sở Tài chính</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3 doanh nghiệp không có hoá đơn đầu vào và lý lịch xuất xứ mở đất. Hiện tại không thẩm định quyết toán. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.	4 29/11/2022 hướng dẫn thực hiện các nội dung vướng mắc nêu trên. Sau khi nhận được văn bản của Bộ Tài chính, Sở tài chính đã có công văn số 4846/STC-TCĐT ngày 02/12/2022 báo cáo UBND tỉnh. UBND tỉnh đã có công văn số 6517/UBND-KT ngày 26/12/2022 về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác đất san lấp và đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án trên địa bàn tỉnh gửi đến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, tại Công văn trên Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo: “1. Giao Thủ trưởng các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án: Trước khi trình thẩm tra quyết toán, có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu chủ động rà soát, cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn gốc của đất san lấp đã sử dụng; không trình thẩm tra quyết toán các chi phí trùng lặp; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do Chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu để đưa vào quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do Chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng. 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nơi có dự án: Phối hợp với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trong việc quản lý khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 3. Giao cơ quan Tài chính, căn cứ vào báo cáo và hồ sơ quyết toán dự án do Chủ đầu tư, nhà thầu cung cấp, thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021; Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, Sở Tài	5

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Liên quan đến hoạt động Ngân Hàng:</p> <p>Theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Ngân Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ</p>	<p>nguyên và Môi trường xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật Khoáng sản; Cục Thuế tỉnh xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về Luật Quản lý thuế, Luật phí và lệ phí.</p> <p>4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất san lấp là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường sử dụng cho các dự án, công trình (trên cơ sở hồ sơ tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp); xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm về khai thác, sử dụng đất san lấp theo quy định pháp luật về khoáng sản.</p> <p>5. Giao Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, xác minh, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm quy định về việc thực hiện nghĩa vụ thuế, phí; kịp thời thu hồi số thuế, phí còn thiếu (nếu có) vào NSNN theo quy định.....”</p> <p>Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội doanh nghiệp Võ Nhai thông tin đến các doanh nghiệp phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán huyện Võ Nhai thực hiện đảm bảo theo quy định./.</p>	Ngân hàng NN Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên
		<p>Trước bối cảnh tình hình kinh tế xã hội năm 2024 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ, NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư số Oó/2024/TT-NHNN ngày 18/6/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, theo đó TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng đến hết ngày 31/12/2024.</p>		

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
9	<p>Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng (địa chỉ Tổ 12, phường Gia Sàng, TP.</p>	<p>1. Khó khăn, vướng mắc:</p> <p>Công ty Minh Dũng là nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 6 thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình khó khăn, vướng mắc về xác nhận đối trừ số tiền bồi thường GPMB nhà đầu tư ứng trước còn lại vào tiền thuê đất, sử dụng đất phải</p>	<p>NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay. Kết quả đến hết tháng 7/2024 đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với dư nợ 836 tỷ đồng cho 73 khách hàng. Như vậy, khách hàng là doanh nghiệp, người dân được thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đến hết ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, để được gia hạn nợ, doanh nghiệp, người dân phải đáp ứng được các quy định của NHNN (NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên sẽ trả lời từng trường hợp cụ thể nếu Hội doanh nghiệp nêu cụ thể doanh nghiệp). Về kiến nghị của Hội Doanh nghiệp huyện Võ Nhai kéo dài thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 01 năm đến 31/12/2025, NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên sẽ lắng nghe, nghiên cứu để báo cáo NHNN Việt Nam.</p> <p>* Đối với nội dung đề nghị của Công ty cổ phần DTXD và thương mại Minh Dũng, Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tài chính đã có Văn bản số 125/STC-QLGDN ngày 16/01/2023 về việc xác nhận kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị số 6, thị trấn Hương Sơn và Công văn số 376/STC-QLGDN ngày 14/02/2023; Công văn số 2216/STCQLGDN ngày 16/6/2023; Công văn số 945/STC-QLGDN ngày 26/3/2024 gửi UBND huyện Phú Bình và Công ty Cổ phần DTXD và Thương mại Minh Dũng.</p>	<p>Sở Tài chính</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2 Thái Nguyên)	3 nộp. 2. Kiến nghị, đề xuất Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm số tiền kinh phí bồi thường GPMB, còn lại nhà đầu tư tự nguyện ứng trước đã được UBND huyện Phú Bình phê duyệt quyết toán để nhà đầu tư không phải chịu thiệt thòi khi cơ quan thuế tính thuế chậm nộp và không ảnh hưởng đến uy tín của nhà đầu tư trong việc thực hiện nghĩa vụ với các cơ quan nhà nước.	4 * Văn bản số 125/STC-QLGDN ngày 16/01/2023: Sở Tài chính xác nhận kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất như sau: 1. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng được giao đất tại Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 là: 35.215,6 m ² . Trong đó: - Diện tích 17.256,0 m ² đất ở để xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Hình thức giao đất: giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm. - Diện tích 17.959,6 m ² đất để đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật. 2. Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB được UBND huyện Phú Bình phê duyệt quyết toán, cụ thể: - Tại Quyết định số 4569/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 và Quyết định số 5641/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Phú Bình, số tiền: 15.808.590.650 đồng. - Tại Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND huyện Phú Bình, số tiền: 1.312.922.344 đồng. - Tại Quyết định số 5640/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Phú Bình, số tiền: 654.478.650 đồng. 3. Tổng chi phí bồi thường GPMB được phê duyệt quyết toán cho phần diện	5

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
			<p>tích được giao tại quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh là: 15.779.912.300 đồng.</p> <p>4. Số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB Công ty cổ phần Dầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với diện tích đất công ty được giao (đợt 1) tại Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên số tiền là 11.461.835.300 đồng (<i>Bảng chữ: Mười một tỷ bốn trăm sáu mươi một triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn ba trăm đồng</i>).</p> <p>* Công văn số 376/STC-QLGDN ngày 14/02/2023: Sở Tài chính nhận được văn bản số 07/CV-MD ngày 01/02/2023 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng về việc đề nghị xác định kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng còn thiếu của dự án: Khu đô thị số 6, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Sau khi xem xét đề nghị, Sở Tài chính phúc đáp Công ty như sau:</p> <p>- Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Khu đô thị số 6, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình được UBND huyện Phú Bình phê duyệt quyết toán (<i>theo các Quyết định phê duyệt Quyết toán của UBND huyện Phú Bình</i>) là 17.775.991.644 đồng, cụ thể:</p> <p>+ Tại Quyết định số 4569/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 và Quyết định số 5641/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Phú Bình, số tiền: 15.808.590.650 đồng.</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
			<p>+ Tại Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND huyện Phú Bình, số tiền: 1.312.922.344 đồng.</p> <p>+ Tại Quyết định số 5640/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Phú Bình, số tiền: 654.478.650 đồng.</p> <p>- Chi phí bồi thường GPMB được phê duyệt quyết toán đối với phần diện tích được giao tại quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh là: 15.779.912.300 đồng.</p> <p>- Tại khoản 2, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:</p> <p><i>“2. Trường hợp thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá và tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.</i></p> <p>3. Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gồm tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.”</p> <p>- Tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị số 6 thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, trong đó tổng giá trị bồi thường, giải</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
			<p>phóng mặt bằng (m2): 14.095.000.000 tỷ đồng.</p> <p>- Theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 48 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư quy định:</p> <p>“3. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về tài chính - thương mại gồm:...</p> <p>+ M2 là giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do nhà đầu tư đề xuất trong hồ sơ dự thầu căn cứ nội dung m2 được xác định trong hồ sơ mời thầu.</p> <p><u>Trường hợp giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt thấp hơn giá trị M2 thì phần chênh lệch sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước; trường hợp cao hơn giá trị M2 thì nhà đầu tư phải bù phần thiếu hụt, giá trị phần thiếu hụt được tính vào vốn đầu tư của dự án.</u></p> <p>Căn cứ quy định trên và hồ sơ tài liệu liên quan của dự án, Sở Tài chính đã xác nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB Công ty cổ phần Dầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với diện tích đất công ty được giao (đợt 1) tại Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên số tiền là 11.461.835.300 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ bốn trăm sáu mươi một triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn ba trăm đồng) tại công văn số 125/STC-QLGDN ngày 16/01/2023.</p> <p>Đối với số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Công ty đã tự nguyện ứng trước theo phương án được UBND huyện Phú Bình phê duyệt đối với phần diện tích chưa được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, Sở Tài chính sẽ xem xét xác định số tiền</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	<p data-bbox="335 761 359 795">4</p> <p data-bbox="367 201 582 1355">được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi công ty được giao đất, cho thuê đất, được phê duyệt giá đất các đợt tiếp theo. Số tiền được trừ tối đa của cả dự án là 14.095.000.000 tỷ đồng, số còn lại Chủ đầu tư hạch toán vào chi phí đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính không có trách nhiệm đối với việc chậm nộp tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị số 6, thị trấn Hương Sơn.</p> <p data-bbox="614 201 853 1355">* Công văn số 2216/STCQLGDN ngày 16/6/2023: Sở Tài chính nhận được văn bản số 941/UBND-TCKH ngày 06/6/2023 của UBND huyện Phú Bình và văn bản số 29/CV-MD của Công ty CP ĐT và TM Minh Dũng về việc xác nhận kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng được đối trừ vào tiền sử dụng đất Khu đô thị số 6, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình;</p> <p data-bbox="869 201 949 1355">Sau khi xem xét đề nghị, Sở Tài chính phúc đáp UBND huyện Phú Bình và Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Minh Dũng như sau:</p> <p data-bbox="965 201 1404 1355">Đối với nội dung đề nghị của UBND huyện Phú Bình và Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Minh Dũng, Sở Tài chính đã có văn bản số 125/STC-QLGDN ngày 16/01/2023 về việc xác nhận kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị số 6, thị trấn Hương Sơn và số 376/STC-QLGDN ngày 14/02/2023 về việc phúc đáp văn bản số 07/CV-MD. Tại Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên ngoài mức giá bồi thường đất nông nghiệp theo quy định, có mức giá hỗ trợ đặc thù riêng cho dự án. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật đất đai hiện hành không có quy định việc xử lý số tiền hỗ trợ đặc thù riêng của dự án do nhà đầu tư ứng trước. Do vậy, Sở Tài chính không đủ cơ sở</p>	5

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
10	<p>Công ty TNHH Đô Thành Thái Nguyên (địa chỉ Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên)</p>	<p>1. Khó khăn, vướng mắc: thủ tục GPMB dự án.</p> <p>2. Kiến nghị, đề xuất: Công ty TNHH Đô Thành được cấp chấp thuận chủ trương xây dựng dự án Trạm dịch vụ ủy quyền Mitsubishi Motor và các loại xe ô tô tại Đông Hy. Công ty đề nghị được rút gọn lại diện tích để triển khai dự án theo diện tích đã đền bù GPMB được đề công ty đưa dự án đi vào hoạt động (Có phiếu đề nghị giải đáp vướng mắc, kiến nghị của Công ty TNHH Đô</p>	<p>để xác nhận số tiền hỗ trợ đặc thù của dự án để trừ vào tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị số 6, thị trấn Hương Sơn.</p> <p>* Công văn số 945/STC-QLGDN ngày 26/3/2024: Đối với nội dung đề nghị của Công ty CP ĐT và TM Minh Dũng, Sở Tài chính đã có Văn bản số 125/STC-QLGDN ngày 16/01/2023 về việc xác nhận kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị số 6, thị trấn Hương Sơn và Công văn số 376/STC-QLGDN ngày 14/02/2023; Công văn số 2216/STCQLGDN ngày 16/6/2023. Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định.</p> <p>Dự án Trạm dịch vụ ủy quyền Mitsubishi Motor và các loại xe ô tô tại Đông Hy của Công ty TNHH Đô Thành được UBND tỉnh chấp thuận Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 894/QĐ-UBND, ngày 04/4/2019, Tháng 12/2021, nhà đầu tư đã làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tại văn bản số 282/SKHDT-ĐKKD, ngày 27/01/2022.</p> <p>Trường hợp nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đối với phần diện tích đã đền bù GPMB được đề công ty đưa dự án đi vào hoạt động. Đề nghị nhà đầu tư chủ động làm việc với UBND huyện Đông Hy để rà soát sự phù hợp với các quy hoạch tại địa điểm thực hiện dự án, làm cơ sở hoàn thiện lại hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư số 03/2021/TT-BKHDT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và</p>	<p>Sở Kế hoạch và Đầu tư</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
11	<p>Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên</p>	<p>Hiệp hội rất mong được các Sở, ngành của tỉnh hướng dẫn, xác định mặt hàng Silico Manganese 60/14 xuất khẩu có được áp dụng thuế suất Thuế giá trị gia tăng là 0% hay không?</p>	<p>xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 và nộp lại hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Nguyên để được giải quyết.</p> <p>Mặt hàng Silico Manganese 60/14 xuất khẩu có được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% hay không?</p> <p>- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. + Tại khoản 1 và 2 Điều 9, quy định: Thuế suất 0%.</p> <p><i>“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.</i></p> <p><i>Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.</i></p> <p>2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:</p> <p>a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu; - Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật <p>- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.”</p> <p>- Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính,</p>	Cục thuế tỉnh

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
			<p>hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. + Tại Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định: Đối tượng không chịu thuế GTGT.</p> <p>“23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.</p> <p>Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản công với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, trừ một số trường hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ...</p> <p>d) Cục Thuế các tỉnh, thành phố phối hợp với các Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan để hướng dẫn các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu sản phẩm từ tài nguyên, khoáng sản cần cụ thể tính sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm để xác định sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã chế biến hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác để thực hiện kê khai theo quy định.</p> <p>Đối với trường hợp doanh nghiệp kê khai sản phẩm đã chế biến thành sản phẩm khác mà quy trình sản xuất sản phẩm chưa đủ cơ sở xác định là sản phẩm khác thì Cục Thuế có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Thuế để phối hợp với các Bộ, Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành căn cứ vào quy trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp để xác định sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hay đã chế biến thành sản phẩm khác theo quy định của pháp luật.”</p> <p>- Căn cứ Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ,</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
			<p>sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.</p> <p>+ Tại Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.</p> <p><i>“1. Khoản 11 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:</i></p> <p><i>11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.</i></p> <p><i>Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản công vôi chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên trừ các trường hợp sau:</i></p> <p><i>- Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng...”</i></p> <p>Căn cứ các quy định nêu trên, các Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ quy trình sản xuất sản phẩm, xác định sản phẩm Silico Manganese 60/14 là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác hay chưa chế biến thành sản phẩm khác để cơ quan thuế hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai theo quy định.</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Chính phủ sớm có Nghị định sửa đổi:</p> <p>Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020, trong đó không chế chi phí lãi vay 30% là không phù hợp với nguyên tắc tự do kinh doanh đã được ghi nhận trong Luật Doanh nghiệp; mâu thuẫn với các quy định trong Luật Thuế hiện hành và không phù hợp với thực tế, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của doanh nghiệp.</p>	<p>Trường hợp các Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trên địa bàn chưa đủ cơ sở xác định sản phẩm Silico Manganese 60/14 là tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác thì cơ quan Thuế sẽ báo cáo Tổng cục Thuế để phối hợp với các Bộ, Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Trung ương xác định theo quy định của pháp luật.</p> <p>Trường hợp sản phẩm Silico Manganese 60/14 là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, khi xuất khẩu thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.</p>	<p>Cục thuế tỉnh</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
12	<p>Công ty CP Gỗ Phượng Anh (địa chỉ <i>Tổ 02, phường Tân Thành, TP.Thái Nguyên</i>)</p>	<p>1. Khó khăn, vướng mắc: Về thủ tục hành chính giấy chứng nhận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án số 2796/QĐ-UBND hết thời hạn hiệu lực nên Công ty không thể làm thủ tục xin cấp phép xây dựng theo đúng quy định.</p> <p>2. Kiến nghị, đề xuất: Cho phép công ty được gia hạn chứng nhận đầu tư để thực hiện xin cấp phép xây dựng với quy định Nhà nước (Có <i>phiếu đề nghị giải đáp vướng mắc, kiến nghị của Công ty CP Gỗ Phượng Anh đính kèm</i>).</p>	<p>Dự án đầu tư xây dựng khu kinh doanh, chế biến, xuất nhập khẩu nông lâm sản tại tổ 3, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên của Công ty cổ phần gỗ Phượng Anh được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000012, ngày 23/3/2010, quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định số 2796/QĐ-UBND, ngày 10/9/2020.</p> <p>Trường hợp nhà đầu tư đề nghị gia hạn chứng nhận đầu tư để thực hiện xin cấp phép xây dựng đúng với quy định Nhà nước. Đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Nguyên để được giải quyết.</p>	<p>Sở Kế hoạch và Đầu tư</p>
13	<p>Hội Doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tỉnh Thái</p>	<p>- Đề xuất một số Doanh nghiệp ngoài Nhà Nước đối với chủ đầu tư là cơ quan Nhà Nước; Đầu giá tài sản, cho thuê tài sản,</p>	<p>Pháp luật hiện hành không quy định việc bàn giao, cho thuê, cho mượn đối với các tài sản, công trình xây dựng dở dang, do vậy không có cơ sở để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nội dung theo đề nghị của Hội doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tỉnh Thái Nguyên.</p>	<p>Sở Tài chính</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2 Nguyễn (Cố Công văn số 13/HDNDNT-YK ngày 22/8/2024 đính kèm)	3 cho mượn, bàn giao có thời hạn tài sản hạ tầng điện đường dây 35KV,22KV, 0,4KV và các trạm biến áp phân phối để các Doanh nghiệp ngoài Nhà Nước đủ năng lực Quản lý vận hành, khai thác và kinh doanh. (Đối với các công trình còn đang thi công dở dang đầu tư ngân sách nhà nước tại các khu dân cư, khu đô thị, Cùm Công nghiệp, Khu Công Nghiệp hiện này có nhiều vướng mắc về mặt bằng, khi công trình chưa hoàn thành thì chưa bàn giao được cho ngành điện).	4 - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, có các đơn vị doanh nghiệp ngoài Nhà nước có đủ điều kiện đã được cấp phép quản lý vận hành hệ thống điện tại một số khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị. Vì vậy, đối với các đơn vị ngoài nhà nước đáp ứng đủ điều kiện về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị đúng cụ thể theo đúng quy định của pháp luật sẽ được cấp phép. Dưới đây là danh mục một số các quy định chính trong công tác cấp phép hoạt động điện lực: Điều kiện để hoạt động bán buôn, bán lẻ và phân phối điện được quy định tại Điều 28, 31, 32, 33 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính Phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và Điều 3 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; - Thành phần hồ sơ và quy trình thẩm định hồ sơ bán buôn, bán lẻ và phân phối điện được quy định tại Điều 8, 9, 11 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. Các quy định về việc tập huấn, cấp giấy chứng nhận quản lý vận hành đối	5 Sở Công Thương

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>khai thác và kinh doanh. (Đối với các công trình còn đang thi công dở dang đầu tư ngân sách nhà nước tại các khu dân cư, khu đô thị, cụm Công nghiệp, Khu CN hiện nay có nhiều vướng mắc về mặt bằng, khi công trình chưa hoàn thành).</p>	<p>với các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ hệ thống điện được quy định tại Chương VII Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều độ hệ thống điện quốc gia và Quyết định số 69/QĐ-ĐTĐL ngày 28/9/2018 của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia.</p> <p>Công tác tập huấn, sát hạch và cấp thẻ an toàn điện được quy định tại Chương II Thông tư số 05/2021/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.</p> <p>Thông tin chi tiết cụ thể được niêm yết công khai tại Công dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>Về công tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các đơn vị đề quản lý vận hành hệ thống điện tại một số khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, Sở Công Thương sẽ hỗ trợ các đơn vị trong phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.</p> <p>Đấu giá tài sản, cho thuê tài sản, cho mượn, bàn giao có thời hạn, tiếp nhận tài sản.... đối với các công trình còn đang thi công dở dang đầu tư từ ngân sách nhà nướcNội dung đề xuất chưa phù hợp với các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về quản lý tài sản công; Đối với các nội dung có liên quan khác đề nghị tham khảo ý kiến của các Sở chuyên ngành và các đơn vị có liên quan.</p> <p>Đề nghị các Doanh nghiệp làm việc trực tiếp với các Chủ đầu tư để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam.</p>	<p>Ban Quản lý các KCN</p> <p>Công ty Điện lực Thái Nguyên</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3 Đề xuất liên quan đến năng lượng tái tạo (Pin mặt trời: Xây dựng quy trình khung pháp lý, kỹ thuật... đổi điện áp mái sử dụng tấm pin mặt trời trong khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp...	4 Việc đầu tư, lắp đặt và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo là điện mặt trời khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp... phục vụ cho mục đích sản xuất, sinh hoạt là phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời của Đảng, Nhà nước Việt Nam tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạch điện VIII); Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; Quyết định số 1009/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng; Kế hoạch số 187/KHUBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030 tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 216/BC-BCT ngày 23/8/2024 báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về giải trình các ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị định về Điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, đồng thời trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Sau khi cơ chế chính sách về Điện mặt trời mái nhà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có hiệu lực, Sở Công Thương Thái Nguyên sẽ có hướng dẫn cụ thể, phổ biến rộng rãi đến các đơn vị liên quan được biết để thực hiện theo quy định.	5 Sở Công Thương

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	<p>Đề xuất thủ tục và hỗ trợ kinh phí liên quan đến tổ chức Hội chợ về Công nghệ mới từ nước ngoài về mà Việt Nam chưa sản xuất được: Xây dựng TT giới thiệu sản phẩm công nghệ mới và kết nối giữa các Doanh nghiệp trong nước và Quốc tế.... Tiếp cận và học tập mô hình Nhà máy điện rác sinh hoạt quy mô nhỏ... tại Trung Quốc hoặc ở nước ngoài.</p>	<p>4</p> <p>Trên cơ sở đề xuất của Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân trẻ tỉnh về nội dung liên quan đến tổ chức “Hội chợ về Công nghệ mới từ nước ngoài về mà Việt Nam chưa sản xuất được”, tỉnh Thái Nguyên hoan nghênh ý kiến và đề xuất này của Hội; để hỗ trợ tham gia các Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước về công nghệ mới, UBND tỉnh có ý kiến như sau:</p> <p>1. Giao Sở Công Thương chủ động kết nối, thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh về các Chương trình xúc tiến thương mại, Hội chợ triển lãm... trong và ngoài nước (về công nghệ mới) do các Bộ, Ban, ngành Trung ương, UBND các tỉnh/thành phố tổ chức hoặc triển khai các Đoàn công tác tại nước ngoài để doanh nghiệp nghiên cứu, đánh giá thực tiễn nhu cầu, phù hợp với đơn vị mình để đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương thường xuyên tổ chức các Đoàn công tác tham gia các Hội chợ triển lãm tại nước ngoài với nguồn kinh phí thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến Thương mại; tùy theo thị trường và đề án cụ thể (theo quy định) sẽ có các nội dung hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia Đoàn công tác.</p> <p>2. Về tổ chức “Hội chợ về công nghệ mới từ nước ngoài về mà Việt Nam chưa sản xuất được” tại tỉnh Thái Nguyên: Nội dung này UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá, tham vấn ý kiến của các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên cơ sở nhu cầu và tính khả thi (số lượng công nghệ mới; số lượng doanh nghiệp đăng ký kết nối tham gia trưng bày triển lãm giới thiệu về công nghệ mới...) sẽ tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.</p>	<p>5</p> <p>Sở Công Thương</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Đề xuất liên quan đến trà: Xây dựng Trung tâm QUATEST Trà, công bố thành phần đạt tiêu chuẩn trong nước và Quốc tế... tại Thái Nguyên.</p>	<p>Theo các quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21/11/2007, các tổ chức, cá nhân phải công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm do mình sản xuất trước khi đưa ra thị trường và chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm đó theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.</p> <p>Chè là sản phẩm, hàng hoá nhóm 1 được quản lý chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn do các tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng. Các tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn các hình thức: Công bố tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn. Các tiêu chuẩn dùng làm căn cứ để công bố tiêu chuẩn áp dụng là tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài.</p> <p>Các tổ chức, cá nhân phải công bố tiêu chuẩn áp dụng trên bao bì hàng hoá, nhãn hàng hoá, tài liệu kèm theo hàng hoá và phải đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Sở Khoa học và Công nghệ đối với trường hợp công bố hợp chuẩn.</p> <p>Hiện nay, tại tỉnh Thái Nguyên đã có một số đơn vị thực hiện được việc thử nghiệm chất lượng sản phẩm chè để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân và hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, việc đề xuất xây dựng Trung tâm QUATEST trà để công bố thành phần đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế tại tỉnh Thái Nguyên là chưa thật sự cần thiết trong điều kiện thực tế hiện nay. Tuy nhiên, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất này để tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên đảm bảo theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.</p>	<p>Sở Khoa học và Công nghệ</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Câu hỏi hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang có những nội dung nào hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng?</p>	<p>Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang có 03 nội dung hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Đó là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thuộc Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được quy định tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên. - Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 được quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 65/KHUBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết số 21/2021/NQHĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên. - Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc được quy định tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên. 	<p>Sở Khoa học và Công nghệ</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Câu hỏi Doanh nghiệp muốn được hỗ trợ nội dung về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì phải làm như thế nào? DN được hỗ trợ những nội dung gì?</p>	<p>- Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 21/2021/NQHĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên, các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa được thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Do đó, các doanh nghiệp muốn được hỗ trợ thì thực hiện theo các quy định về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên: Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021, Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 05/6/2023, Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 28/5/2024.</p> <p>- Theo quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, doanh nghiệp được hỗ trợ các nội dung về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố. + Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông 	<p>Sở Khoa học và Công nghệ</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Câu hỏi hiện nay có rất nhiều giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa nhưng doanh nghiệp không biết giải pháp nào đáp ứng các quy định của pháp luật. Đề nghị Sở cung cấp thông tin về nội dung này?</p>	<p>nghịp hữu cơ, năng suất xanh...</p> <p>+ Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hoá, hiện đại hoá hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.</p> <p>+ Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hoá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.</p>	<p>Sở Khoa học và Công nghệ</p>
			<p>Ngày 21/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP, trong đó Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình quản lý và thực thi hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.</p> <p>Ngày 28/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định các nội dung về: Quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm, vật mang dữ liệu; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.</p> <p>Ngày 09/5/2024, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 2269/UBND-KGVX giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tham mưu, giúp việc UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện quản lý nhà nước về truy xuất</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
			<p>nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá tại tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>Do đó, các doanh nghiệp thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá và các đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá phải tuân thủ các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá tại Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN kể từ ngày 01/6/2024.</p>	
		<p>Câu hỏi Doanh nghiệp muốn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở thì thực hiện như thế nào?</p>	<p>Doanh nghiệp muốn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở thì thực hiện theo các quy định tại Điều 12, 13, 14 Chương IV Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tư này hướng dẫn cụ thể về yêu cầu và căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; loại và phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở.</p>	Sở Khoa học và Công nghệ
		<p>Câu hỏi Doanh nghiệp muốn được hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường thì phải đáp ứng các nội dung sau đây:</p>	<p>Các doanh nghiệp muốn được hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường thì phải đáp ứng các nội dung sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. - Doanh nghiệp xây dựng, phê duyệt và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn tại Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. - Doanh nghiệp gửi Chương trình đảm bảo đo lường đã được doanh nghiệp phê duyệt tới Sở Khoa học và Công nghệ để được tiếp nhận, hỗ trợ thực hiện 	Sở Khoa học và Công nghệ

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Đề xuất liên quan đến nền tảng xã hội; Đề xuất xây dựng hệ thống quản lý năng lực doanh nghiệp tập trung trên nền tảng Internet.</p>	<p>theo các quy định tại khoản 2 Điều 15 Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.</p> <p>- Thực hiện và hoàn thiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030, đề xuất liên quan đến nền tảng xã hội; đề xuất xây dựng hệ thống quản lý năng lực doanh nghiệp tập trung trên nền tảng Internet của Hội Doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tỉnh Thái Nguyên nhằm tạo ra một hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực phát triển và tạo giá trị mới cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoàn toàn cần thiết.</p> <p>- Nhằm thúc đẩy triển khai hoàn thành các mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 23/03/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bổ sung, lồng ghép nhiệm vụ đề xuất của Hội Doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tỉnh Thái Nguyên về Xây dựng hệ thống quản lý năng lực doanh nghiệp tập trung trên nền tảng Internet theo các nội dung, chương trình, Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số năm 2025 để có cơ sở triển khai thực hiện.</p>	<p>Sở Thông tin và Truyền thông</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Đề xuất về tổ tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ: Tăng thành viên trong tổ tư vấn Pháp lý cho người dân và Doanh nghiệp... Mở một số chi nhánh tại các cụm công nghiệp...</p>	<p>Trên cơ sở Quyết định số 4147/QĐUBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên với 09 thành viên, bao gồm lãnh đạo Sở Tư pháp là Tổ trưởng, các thành viên còn lại là đại diện các cơ quan, đơn vị: Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên; Công ty Luật Dịch vụ pháp lý 4.0; Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>Trước mắt, Tổ tập trung tập hợp, rà soát các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa để nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên được ấn định thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, đến nay đã bước vào các hoạt động kết thúc Chương trình. Sở Tư pháp xin ghi nhận ý kiến trên để có những tổng kết, đánh giá Chương trình và tiếp tục tham mưu thực hiện theo ý kiến đề xuất, kiến nghị cho giai đoạn sau.</p>	<p>Sở Tư Pháp</p>
		<p>Đề xuất liên quan đến năng lượng tái tạo (Pin mặt trời: Xây dựng quy trình khung pháp lý, kỹ thuật... đối diện áp mái sử dụng tấm pin mặt trời trong khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp...</p>	<p>Nội dung đề xuất liên quan đến năng lượng tái tạo (pin mặt trời, điện áp mái sử dụng tấm pin mặt trời...: Các nội dung về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu đã được lấy ý kiến rộng rãi trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, hiện Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương nghiên cứu hoàn thiện và dự kiến trình trong tháng 9/2024.</p>	<p>Ban Quản lý các KCN</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Đề xuất về lĩnh vực trên dịch vụ hành chính công</p> <p>Trung tâm Dịch vụ công thuộc UBND tỉnh và các địa phương trong tỉnh TN; Bổ sung nhân sự kiểm soát từ khâu nhận hồ sơ (Nếu thiếu tài liệu trong hồ sơ thì có thể trả hồ sơ ngay hoặc cho nộp bổ sung và thời gian tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ của Người dân và DN. Hạn chế có bộ hồ sơ nộp nhiều lần. Đề nghị lập tổ chuẩn bị hồ sơ trong cơ quan hành chính công nhằm rút ngắn khâu chuẩn bị, tiết kiệm thời gian và công sức của các công ty, DN và người dân trong khâu nộp hồ sơ.</p> <p>Thiết lập mô hình hướng</p>	<p>1. Đối với nội dung đề nghị bổ sung nhân sự kiểm soát từ khâu nhận hồ sơ (nếu thiếu tài liệu trong hồ sơ thì có thể trả hồ sơ ngay hoặc cho nộp bổ sung và thời gian tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người dân và doanh nghiệp. Hạn chế có bộ hồ sơ nộp nhiều lần):</p> <p>Để phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc bố trí cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa đảm bảo đủ tiêu chuẩn: Có thâm niên công tác tối thiểu 03 năm trong ngành, lĩnh vực được phân công và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ được giao; có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực đúng quy chế văn hóa công sở¹; thời gian làm việc tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện không ít hơn 06 tháng và không nhiều hơn 24 tháng mỗi đợt².</p> <p>Đối với việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ: Phải có trách nhiệm hướng dẫn</p>	<p>Văn Phòng UBND tỉnh</p>

¹ Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, quy định tiêu chuẩn của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa: Phải là cán bộ, công chức, viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; có thâm niên công tác tối thiểu 03 năm trong ngành, lĩnh vực được phân công và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ được giao; có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực đúng quy chế văn hóa công sở

² Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, thời hạn làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được cử đến Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện không ít hơn 06 tháng và không nhiều hơn 24 tháng mỗi đợt; trừ trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 12 Nghị định này.

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3 <p>đẫn, tuyên truyền tới các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong việc hướng dẫn về lĩnh vực, hoạt động trong lĩnh vực hành chính công nhằm tiệm cận trong nước và nước ngoài.</p>	4 <p>tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC đầy đủ, rõ ràng, chính xác; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần³.</p> <p>Trường hợp khi số lượng cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC tăng thì cơ quan, đơn vị có TTHC thuộc lĩnh vực đó chủ động bố trí cán bộ, công chức, viên chức dự phòng đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC để đảm bảo việc hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của cá nhân, tổ chức được chính xác, đầy đủ, kịp thời⁴. Trường hợp tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định thì thông báo cho tổ chức, cá nhân biết thông qua tài khoản trên Công Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể một lần để cá nhân, tổ chức bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. Cán bộ, công chức, viên chức thông báo về việc tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn tám giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận⁵.</p>	5

³ Điểm c Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC đầy đủ, rõ ràng, chính xác; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần.

⁴ Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 61/NĐ-CP của Chính phủ quy định Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức: Kịp thời tăng, giảm số lượng hoặc tạm thời rút công chức từ Bộ phận Một cửa khi số lượng tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tăng, giảm hoặc quá ít (nếu tạm thời rút công chức về thì phải trao đổi với Bộ phận Một cửa để có biện pháp xử lý khi có tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết). Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có mức độ hài lòng thấp thì cử cán bộ, công chức, viên chức khác thay thế.

⁵ Khoản 2, 3, 4 Điều 11 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: Cán bộ, công chức, viên chức đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh kiểm tra hồ sơ điện tử của các nhân, tổ chức (tỉnh chính xác của thông tin tại mẫu đơn, tờ khai; kiểm tra thông tin ký số theo quy định của Luật Giao dịch điện tử). Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, cấp mã hồ sơ TTHC và xử lý hồ sơ theo quy trình quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định thì thông báo cho tổ chức, cá nhân biết thông qua tài khoản trên Công Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể một lần để cá nhân, tổ chức bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. Cán bộ, công chức, viên chức thông báo về việc tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn tám giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận.

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
			<p>Bên cạnh đó tình thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua các cuộc kiểm tra công vụ. Hiện nay, để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp đến thực hiện TTHC, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đang phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao chất lượng phục vụ bằng cách cung cấp thêm nhiều hình thức nộp hồ sơ TTHC (qua dịch vụ công trực tuyến; qua dịch vụ bưu chính công ích tại các địa điểm bưu điện văn hóa xã...) để giảm thời gian đi lại, chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp.</p> <p>2. Đối với nội dung đề nghị lập tổ chuẩn bị hồ sơ trong cơ quan hành chính công nhằm rút ngắn khâu chuẩn bị, tiết kiệm thời gian và công sức của các công ty, doanh nghiệp và người dân trong khâu nộp hồ sơ: Việc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đã được tính quan tâm tổ chức thực hiện thông qua việc công khai TTHC trên cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và niêm yết, công khai đầy đủ TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp theo đúng quy định để người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu, cập nhật, tìm hiểu thông tin thuận lợi. Ngoài ra tại Bộ phận Một cửa, cán bộ tiếp nhận hồ sơ TTHC có trách nhiệm hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đảm bảo đầy đủ, đúng quy định; đồng thời các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lựa chọn các TTHC có tần suất phát sinh hồ sơ lớn, phức tạp để xây dựng bộ hồ sơ mẫu, video hướng dẫn, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ghi nhận nội dung đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tỉnh Thái Nguyên và sẽ nghiên cứu trên cơ sở các quy định pháp luật về vị trí việc làm, quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
			<p>nước để phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.</p> <p>3. Đối với nội dung thiết lập mô hình hướng dẫn, tuyên truyền tới các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong việc hướng dẫn về lĩnh vực, hoạt động trong lĩnh vực hành chính công nhằm tiệm cận trong nước và nước ngoài: Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên được UBND tỉnh triển khai thực hiện thông qua các Kế hoạch truyền thông hàng năm, trong đó UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Thường xuyên cập nhật các tin bài trên Công thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và chuyên mục “Cải cách thủ tục hành chính” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên để tuyên truyền, giải đáp thắc mắc về TTHC cũng như huy động người dân cùng tham gia kiểm soát TTHC; treo pa nô, áp phích, phát tờ rơi, tờ gấp phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài ra UBND tỉnh cũng khuyến khích các cơ quan, đơn vị có các mô hình, sáng kiến để tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC như tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến thông qua tổ công nghệ số cộng đồng; giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp về thực hiện TTHC thông qua đường dây nóng.</p> <p>- Công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp: Trong thời gian từ tháng 02 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024 Công an tỉnh đã tổ chức 05 lớp bồi dưỡng, huấn luyện và cấp chứng chỉ cho lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số 648 học viên (<i>năm 2023: 03 lớp với 425 học viên; năm 2024: 02 lớp với 223 học viên</i>)</p> <p>Các lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện được tổ chức theo đúng quy định tại</p>	Công an tỉnh
		<p>Đề xuất về an ninh, trật tự, xã hội tại địa phương: Hỗ trợ đào tạo lực lượng tuần tra được cấp chứng chỉ, kết hợp công an viên tại địa phương ... góp phần gìn giữ an ninh, trật tự, xã hội cho người dân và Doanh nghiệp.</p>		

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
			<p>Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2023 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 06/1013/NĐ-CT; Thông tư số 67/2022/TT-BCA ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA; Quyết định số 4584/QĐ-BCA ngày 19/6/2019 của Bộ Công an quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 6907/QĐ-BCA- Cục Đào tạo ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Chương trình bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.</p> <p>- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với lực lượng bảo vệ thuộc các Công ty dịch vụ bảo vệ (<i>thuộc nhóm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT</i>) theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Cục C06- Bộ Công an được giao chủ trì tổ chức mở lớp, Công an tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền sẽ được tổ chức, tuy nhiên việc tổ chức mở lớp huấn luyện phải được Cục H01- Bộ Công an thẩm định về các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên... đảm bảo đạt tiêu chuẩn mới được tổ chức mở lớp huấn luyện. Hiện nay, Công an tỉnh Thái Nguyên chưa đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, do vậy Công an tỉnh Thái Nguyên chưa tổ chức mở lớp bồi dưỡng huấn luyện cho lực lượng này trên địa bàn.</p> <p>- Về công tác hỗ trợ đào tạo, huấn luyện lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong thời gian tới: Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tiến hành rà soát về nhu cầu đào tạo và tổ chức</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
14	<p>Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thượng Đình Group (Địa chỉ: số 586, đường CMT8, phường Gia Sàng)</p>	<p>Kiến nghị bổ sung các ngành nghề sau cho CCN Hà Châu 1: Công nghiệp hỗ trợ, công nghệ chế tạo, linh kiện điện tử, chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng thông minh, công nghiệp công nghệ kỹ thuật số, tự động hoá, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải, sản xuất kinh doanh hoá chất, sản xuất cơ kim khí, đúc, bao bì, dệt may, được phẩm, vật liệu xây dựng, sửa</p>	<p>mở các lớp bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định của Bộ Công an, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ đảm bảo có chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, bảo vệ tài sản cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp hãu năm chủ động rà soát nhu cầu đào tạo, lập danh sách lực lượng bảo vệ có nhu cầu huấn luyện, gửi về Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Thái Nguyên để tổ chức mở lớp bồi dưỡng, huấn luyện.</p>	Sở Công thương
			<p>Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp thì ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp là một trong các nội dung chủ yếu của phương án phát triển cụm công nghiệp. Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222//QĐ-TTg ngày 14/3/2023. Nội dung đề nghị bổ sung các ngành nghề cho Cụm công nghiệp Hà Châu 1 đã được Sở Công Thương tổng hợp tại Công văn số 2429/SCT-KHTCTH ngày 29/7/2024 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, bổ sung trong kỳ lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.</p>	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3 chữa, bảo dưỡng máy móc và thiết bị hoạt động liên quan đến bất động sản và các ngành nghề công nghiệp - tiêu thụ công nghiệp khác phù hợp với quy hoạch của địa phương.	4 Theo quy định tại khoản 1, Điều 26 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý phát triển Cụm công nghiệp việc ngân sách địa phương cần đối hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu của cụm công nghiệp tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công và luật Ngân sách nhà nước.	5 Sở Công thương
		Hướng dẫn Công ty Thương Đình về thủ tục hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Điều 26 Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý phát triển Cụm công nghiệp	Đối với tỉnh Thái Nguyên, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên. Đối với giai đoạn 2026-2030: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 3779/SKHĐT-THQH ngày 30/8/2024 về việc hướng dẫn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương đề xuất danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án vốn ngân sách địa phương, theo đó kế hoạch đầu tư công của tỉnh có trọng tâm ở lĩnh vực như: giao thông, công trình	

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
15	<p>Công ty CP Đầu tư Minh Đức Group (địa chỉ: số 586, đường CMT8, phường Gia Sàng)</p>	<p>Kiến nghị bổ sung các ngành nghề sau cho Cụm công nghiệp Hà Châu 2: Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, kho bãi, vận tải, hoạt động liên quan đến bất động sản, linh kiện điện tử, công nghiệp dệt may, sản xuất và kinh doanh hoá chất, sản xuất kim loại, sản xuất cơ khí, đúc, bao bì, dệt may, được phảm, vật liệu xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng máy móc và thiết bị, xử lý và cung cấp nước, xử lý nước thải, công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông, CN điện tử, CN năng lượng thông minh, công nghiệp công nghệ kỹ thuật số, tự động hoá, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học và các ngành nghề công nghiệp tiêu thủ công nghiệp phù hợp với quy hoạch của địa phương.</p>	<p>cộng tại đô thị, y tế, giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, nông lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, vực cấp nước, thoát nước.</p> <p>Nội dung đề nghị bổ sung các ngành nghề cho Cụm công nghiệp Hà Châu 2 đã được Sở Công Thương tổng hợp tại Công văn số 2429/SCTKHCTH ngày 29/7/2024 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, bổ sung trong kỳ lập điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.</p>	<p>Sở Công Thương</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Hướng dẫn Công ty về thủ tục hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Điều 26 Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý phát triển Cụm CN</p>	<p>Theo quy định tại khoản 1, Điều 26 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý phát triển Cụm công nghiệp việc ngân sách địa phương cần đổi hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu của cụm công nghiệp tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công và luật Ngân sách nhà nước.</p> <p>Đôi với tỉnh Thái Nguyên, nguyên tác, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>Hiện nay Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>Đôi với giai đoạn 2026-2030: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 3779/SKHDT-TTHQH ngày 30/8/2024 về việc hướng dẫn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương đề xuất danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án vốn ngân sách địa phương, theo đó kế hoạch đầu tư công của tỉnh có trọng tâm ở lĩnh vực như: giao thông, công trình công cộng tại đô thị, y tế, giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, vực cấp nước, thoát nước.</p>	<p>Sở Công thương</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
16	<p>Công ty Cổ phần đầu tư Lê Premium (địa chỉ: Khu đô thị Crown Villas, 586 đường CMT8, phường Gia Sàng)</p>	<p>Kiến nghị bổ sung các ngành nghề sau cho Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương: Công nghệ chế tạo, công nghiệp chế biến, linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ, may mặc, chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử, công nghiệp năng lượng thông minh; công nghiệp công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học, hoạt động liên quan đến bất động sản, kho bãi, vận tải, sản xuất và kinh doanh hóa chất, sản xuất kim loại, sản xuất cơ - kim khí, đúc, bao bì, dệt may, dược mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và thiết bị, phân phối điện, xử lý và cung cấp nước, xử lý nước thải, và các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khác phù hợp với quy hoạch của địa phương. Và có hướng dẫn cho Lê</p>	<p>Nội dung đề nghị bổ sung các ngành nghề cho Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương đã được Sở Công Thương tổng hợp tại Công văn số 2429/SCT-KHTCTH ngày 29/7/2024 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, bổ sung trong kỳ lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.</p>	<p>Sở Công Thương</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
		<p>Premium về cách xác định ngành nghề công nghiệp - tiêu thụ công nghiệp nào phù hợp với quy hoạch của địa phương.</p>		
		<p>Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản hướng dẫn về các quy trình, thủ tục đầu tư, quy hoạch, xây dựng khu Nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào Cụm công nghiệp đối với hai trường hợp: Nhà đầu tư thứ cấp (khách hàng) là Nhà đầu tư nước ngoài phải xin chứng nhận đăng ký đầu tư và trường hợp Nhà đầu tư thứ cấp là Nhà đầu tư trong nước không thuộc trường hợp phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư</p>	<p>Theo quy định tại khoản 2, Điều 23 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ, Tổ chức cả nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tài chính, kế toán, kiểm toán, thông kê, bảo hiểm, lao động, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với dự án đầu tư trong cụm công nghiệp; nộp các khoản tiền sử dụng hạ tầng, dịch vụ công cộng, tiện ích khác theo thỏa thuận. Hiện nay, Sở Công Thương đang phối hợp với các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng và Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm quy định và hướng dẫn và giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh ban hành theo quy định.</p>	
17	<p>Công ty CP Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Quốc Tế (địa chỉ: P409, toà nhà Han Việt - 203 Minh</p>	<p>Hiện nay cụm đã lấp đầy 100% và theo phiếu khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp thứ cấp rất mong muốn có quy đất để được mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian đến năm 2026.</p>	<p>Hiện nay Cụm công nghiệp số 3 Càng Da Phúc đã được quy hoạch chi tiết với diện tích 19,6ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 12,27 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 88%.</p> <p>Theo Phương án phát triển cụm công nghiệp trong Quy hoạch tỉnh, Cụm công nghiệp số 3 Càng Da Phúc được quy hoạch mở rộng với diện tích 38ha, Đồng thời theo quy định hiện hành việc mở rộng dự án Cụm công nghiệp số 3 Càng Da Phúc cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2,</p>	<p>Sở Công Thương</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2 <i>Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng</i>	3	4 Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ. Cụ thể: “a) Tổng diện tích cụm công nghiệp sau khi mở rộng không vượt quá 75 ha; có quy đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện; b) Có doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có tư cách pháp lý, có năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; c) Đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% hoặc nhu cầu thuê đất công nghiệp trong cụm công nghiệp vượt quá diện tích đất công nghiệp hiện có, của cụm công nghiệp; d) Hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung thiết yếu (gồm: Đường giao thông nội bộ, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.” Đề nghị nhà đầu tư rà soát đáp ứng điều kiện mở rộng cụm công nghiệp như trên lập hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐCP ngày 15/3/2024 gửi UBND thành phố Phú Yên, Sở Công Thương (cơ quan chủ trì thẩm định) để được giải quyết theo quy định.	5

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
18	<p>Công ty CP đầu tư TM Thép Đại Việt (địa chỉ: <i>Cụm CN số 3, cảng Đa Phúc, phường Thuận Thành, TP. Phố Yên</i>)</p>	<p>Kiến nghị các sở ban ngành của tỉnh sớm có kết luận về việc thanh tra theo văn bản số 2088/UBND-TH và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của Cụm CN ICT phù hợp với điều kiện thực tế hiện tại để công ty thực hiện các pháp lý theo quy định pháp luật.</p> <p>Do có nhu cầu mở rộng sản xuất, tăng công suất của nhà máy Công ty CP DTTM Thép Đại Việt đề xuất được thuê thêm mặt bằng tại Cụm công nghiệp ICT nêu cụm được mở rộng, có quỹ đất cho thuê cao (<i>Có phiếu kiến nghị của Công ty CP TM Thép Đại Việt đính kèm</i>).</p>	<p>- Về việc xin điều chỉnh giấy đăng ký đầu tư: thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay Cụm công nghiệp số 3 Cảng Đa Phúc đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết, sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt điều chỉnh, đề nghị nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư đề được hướng giải quyết theo quy định.</p> <p>- Nhà nước khuyến khích các Doanh nghiệp đầu tư sản xuất cũng như mở rộng tăng quy mô công suất dự án trong các cụm công nghiệp khi đáp ứng đủ các quy định hiện hành.</p> <p>Hiện nay Cụm công nghiệp số 3 Cảng Đa Phúc đã được quy hoạch chi tiết với diện tích 19,6ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 12,27ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 88%.</p> <p>Theo Phương án phát triển cụm công nghiệp trong Quy hoạch tỉnh, Cụm công nghiệp số 3 Cảng Đa Phúc được quy hoạch mở rộng với diện tích 38ha, tuy nhiên việc mở rộng dự án Cụm công nghiệp số 3 Cảng Đa Phúc cần phải phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ (như đã được đề cập ở trên). Hiện nay tỉnh Thái Nguyên đã quy hoạch 41 cụm công nghiệp trong đó có 27 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư và đang xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật do đó đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.</p> <p>Vì vậy, trong trường hợp Dự án CCN Số 3 Cảng Đa Phúc không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoặc Sở Công Thương để được hướng dẫn về tính chất ngành nghề sản xuất và tiến độ triển khai thực hiện dự án.</p>	<p>Sở Công Thương</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
19	<p>Công Ty TNHH Jukwang Precision Việt Nam (Địa chỉ: Lô CN8-1, KCN Điem Thụy, xã Điem Thụy, huyện Phú Bình)</p>	<p>1. Khó khăn, vướng mắc Công ty phản ánh về tình trạng mất điện liên tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cũng như việc các thiết bị máy móc bị hỏng khi mất điện đột xuất không được báo trước.</p> <p>2. Kiến nghị, đề xuất Đề nghị UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan xem xét lại hệ thống điện đảm bảo việc sản xuất cho doanh nghiệp</p>	<p>Năm 2023, trên địa bàn đang trong giai đoạn nắng nóng và đợt cao điểm về nhu cầu sử dụng điện, do đó có xảy ra tình trạng mất điện, sụt giảm điện áp cũng như cắt điện để sửa chữa, xử lý sự cố. Trong năm, có 03 lần mất điện đột xuất không báo trước ro nỗ lực của Công ty cổ phần ALK Vina và Công ty cổ phần Aluminum Hàn Việt dẫn đến sự cố đột ngột không báo trước, đây cũng là sự cố bất khả kháng mà công ty điện lực không dự tính trước được, sau khi mất điện các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Điem Thụy đã có ý kiến. Ban đã mời công ty cổ phần dịch vụ năng lượng SBM Chi nhánh Thái Nguyên đến làm việc, trong buổi làm việc đại diện công ty SBM đã báo cáo về nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục. Ban quản lý đã yêu cầu công ty SBM có biện pháp cung cấp đầy đủ điện cho Công ty nói riêng, cho khu công nghiệp Điem Thụy nói chung và phải thông báo đến các doanh nghiệp khi sự cố mất điện xảy ra để các doanh nghiệp biết, phối hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.</p> <p>Toàn bộ Khu CN Điem Thụy – Khu A do Công ty Cổ phần dịch vụ năng lượng SBM quản lý vận hành hệ thống điện và kinh doanh bán điện cho các Doanh nghiệp nằm trên địa bàn Khu CN. Do vậy, tình trạng mất điện liên tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cũng như việc các thiết bị máy móc bị hỏng khi mất điện đột xuất không được báo trước sẽ do Công ty Cổ phần dịch vụ năng lượng SBM phụ trách.</p>	<p>Ban Quản lý các KCN tỉnh</p> <p>Công ty Điện lực Thái Nguyên</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
20	<p>Công ty Hansol Harness Vina (Địa chỉ: Lô CN 4.2, KCN Sông Công II, xã Tân Quang, TP Sông Công)</p>	<p>1. Khó khăn, vướng mắc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty không có biển chỉ dẫn từ ngoài đường trục chính do vậy gây khó khăn cho đối tác, khách hàng tới làm việc và công tác tuyến dụng lao động. - Hạ tầng đường điện chiếu sáng trong KCN Sông Công II không ổn định tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông và an ninh trật tự trong KCN. <p>2. Kiến nghị, đề xuất:</p> <p>Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền và chủ đầu tư hạ tầng KCN Sông Công II xem xét, tạo điều kiện để công ty được lắp đặt biển chỉ dẫn tại trục đường chính. Đồng thời bảo trì hệ thống điện chiếu sáng trong KCN.</p>	<p>Liên quan đến việc lắp đặt biển chỉ dẫn vị trí Công ty tại trục chính KCN Sông Công II. Đối với nội dung này, đề nghị Công ty TNHH Hansol Harness Vina gửi hồ sơ và đề xuất cụ thể; Ban quản lý các KCN Thái Nguyên sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn xem xét, hướng dẫn Công ty triển khai thực hiện.</p> <p>+ Hệ thống điện chiếu sáng của KCN Sông Công II không ổn định tiềm ẩn nguy cơ về mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trong KCN. Đối với nội dung này, hiện Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II đang chỉ đạo nhà thầu tiến hành sửa chữa, thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao hệ thống chiếu sáng đường 36m từ nút giao Sông Công đến KCN Sông Công II, Ban quản lý các KCN Thái Nguyên sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II khẩn trương hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao công trình vào sử dụng; đồng thời tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện hạng mục hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp.</p>	<p>Ban Quản lý các KCN tỉnh</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
21	<p>Công ty CP Cột thép Mạ kẽm Thái Nguyên (Địa chỉ: Lô CN2-1 và CN2-2 Khu công nghiệp Diêm Thụy B, Xã Diêm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên)</p>	<p>1. Khó khăn, vướng mắc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đoạn đường vào KCN Diêm Thụy - Khu B và khu vực xung quanh công ty có nhiều đống rác tự phát gây ô nhiễm môi trường; không được trồng cây xanh, cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan. - Khu vực công thoát nước phía sau Công ty chưa được lắp đặt, có hồ sâu đọng nước, rác thải tồn đọng mất vệ sinh và gây nguy hiểm cho người lao động. - Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN chưa hoàn thiện, công ty không thể đầu nối để xử lý nước thải gây khó khăn cho hoạt động sản xuất. - Tình hình an ninh trật tự trong KCN Diêm Thụy - Khu B chưa đảm bảo, xung quanh công ty có nhiều bom kim tiêm, không có điện chiếu sáng khu vực đoạn đường dẫn vào công ty. 	<p>Sau khi nghiên cứu và xem xét các ý kiến của Công ty, Ban quản lý các KCN Thái Nguyên nhận thấy các nội dung Công ty phản ánh là trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Diêm Thụy-khu B do Công ty Cổ phần Apec Thái Nguyên làm chủ đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 172031000013 lần đầu ngày 14/6/2009 thay đổi lần 2 ngày 09/4/2015 do Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên cấp.</p> <p>Năm 2023, theo văn bản đề nghị của Công ty CP Đầu tư Apec Thái Nguyên, Ban quản lý các KCN Thái Nguyên đã có văn bản số 1500/BQLQLĐT ngày 18/8/2023 về việc chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Diêm Thụy. Do vậy, hiện nay KCN Diêm Thụy - khu B chưa có chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng. Trong thời gian tới Ban quản lý các KCN Thái Nguyên kêu gọi nhà đầu tư có đủ năng lực để thực hiện chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Diêm Thụy- Khu B.</p> <p>Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Quý I/2024 do Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên tổ chức, Ban Quản lý đã tiếp nhận và tháo gỡ cho Công ty một số nội dung như:</p> <p>Hiện nay tuyến đường vào công Công ty CP cột thép mạ kẽm Thái Nguyên, Ban quản lý các KCN Thái Nguyên đã nhất trí theo kiến nghị Công ty trồng thêm cây xanh ở 02 bên công Công ty để chỉnh trang đô thị, cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường. Trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp đề nghị với UBND huyện Phú Bình chỉ đạo UBND xã Diêm Thụy nghiên cứu, xem xét phương án thu gom, vận chuyển rác thải vào phía bên trong của KCN Diêm Thụy- khu B để giải quyết tình trạng tập rác thải</p>	<p>Ban Quản lý các KCN tỉnh</p>

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3	4	5
22	<p>Công ty TNHH Chính Xác Hồng Đạt (Địa chỉ: KCN Trung Thành, phường Trung Thành, TP. Phó Yên)</p>	<p>1. Khó khăn, vướng mắc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ sở hạ tầng KCN Trung Thành kém, điện đường không có, công trường rào không có gây mất an toàn, trật tự. - Hệ thống thoát nước mưa KCN kém, gây ngập khi trời mưa. - Nhiều công ty trong KCN Trung Thành bày hàng hoá, nguyên vật liệu ra đường gây cản trở giao thông. <p>2. Kiến nghị, đề xuất:</p> <p>Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và chủ đầu tư hạ tầng KCN Diêm Thủy - Khu B hoàn thiện cơ sở hạ tầng của KCN đối với các hạng mục điện chiếu sáng, khu xử lý nước thải tập trung và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong khu công nghiệp</p>	<p>sinh hoạt của các hộ dân, xóm trọ đang sinh sống xen lẫn bên trong KCN, dòng thời xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư có đủ năng lực để thực hiện chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Diêm Thủy- Khu B.</p>	<p>Ban Quản lý các KCN tỉnh</p>
		<p>Ý kiến của Công ty TNHH Chính xác Hồng Đạt liên quan đến cơ sở hạ tầng KCN Trung Thành đã xuống cấp; không có điện đường; không có công, tường rào gây mất an ninh trật tự; hệ thống thoát nước mưa của KCN kém, gây ngập úng khi trời mưa. Các nội dung kiến nghị nêu trên đều liên quan đến trách nhiệm của Chủ đầu tư hạ tầng KCN Trung Thành là Công ty TNHH Dầu tư Phát triển Hạ tầng Lệ Trạch, đã được đề xuất tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và đang triển khai các biện pháp khắc phục. Ban quản lý các KCN Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với UBND phường và Công an phường Trung Thành năm bất tình hình và tiến hành xử lý đối với các trường hợp bày bán hàng hóa trong KCN. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 906/BQL-TNMT ngày 31/5/2024 về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường tại KCN Trung Thành (KCN Nam Phố Yên) năm 2024. Sáng ngày 18/6/2024, Đoàn thanh niên, công chức cơ quan Ban quản lý đã phối hợp với các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các khu vực trọng điểm, tuyến đường trực</p>		

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3 thẩm quyền và chủ đầu tư hạ tầng KCN sớm có các biện pháp xử lý tình trạng ngập úng khi trời mưa; xây dựng tường rào, lắp đặt đèn chiếu sáng và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự trong khu công nghiệp	4 chính, các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung của KCN Trung Thành (KCN Nam Phổ Yên). Đến nay cơ bản đã khắc phục tình trạng bày nguyên vật liệu ra đường giao thông trong KCN. Trong thời gian tới, Ban quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với Chủ đầu tư hạ tầng KCN và cơ quan chính quyền địa phương duy trì an ninh trật tự, cảnh quan môi trường tại KCN Trung Thành.	5
23	Công ty TNHH Prime Thái Nguyên (địa chỉ: số 1, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên)	Hiện nay khu vực đảo tròn dài phun nước (đoạn nối từ Hoàng Văn Thụ đến đường Cách mạng tháng tám) vẫn còn một số hạng mục chưa tương xứng cụ thể là: hàng cây phượng già cối; đường dây điện và cáp điện viễn thông chằng chịt; vỉa hè và lấp hố ga lồi lõm nhấp nhô gây mất an toàn và mất mỹ quan. Đề nghị thay thế những cây phượng bằng	UBND thành phố Thái Nguyên tiếp thu ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và sẽ tiếp tục giao các phòng, ban chuyên môn nghiên cứu phương án để thực hiện cải tạo, nâng cấp, duy tu hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố nói chung và hệ thống vỉa hè, cây xanh đã hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.	UBND thành phố Thái Nguyên

TT	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG CÂU HỎI	NỘI DUNG TRẢ LỜI	CƠ QUAN TRẢ LỜI
1	2	3 cây mới; hạ ngầm hệ thống đường điện và đầu tư mới vỉa hè	4 Với nội dung kiến nghị của Công ty TNHH PRIME Thái Nguyên, Sở Giao thông Vận tải đã có Văn bản trả lời số 2376/SGTVT-QLKCHT ngày 20/8/2024 về việc tổ chức kiểm tra. Cải tạo công trình điện lực, thông tin liên lạc xây dựng trên vỉa hè đường CMT8, đoạn trước dự án tháp đôi Prime (có VB đính kèm). Vậy đề nghị Công ty TNHH PRIME Thái Nguyên chủ động liên hệ làm việc với Công ty Điện lực Thái Nguyên để thống nhất phương án di chuyển hoặc hạ ngầm hệ thống điện và cấp viễn thông của ngành điện, đảm bảo đúng các quy định hiện hành cũng như mỹ quan đô thị.	5 Công ty Điện lực Thái Nguyên